

บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ในวันวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ

ผู้มาประชุม ๑๓ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๗ คน

ผู้ไม่มาประชุม - คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้มาประชุม		
๑	นายสานิต ศรีจุมปา	ประธานสภา อบต.ปากอ่ดำ	สานิต ศรีจุมปา
๒	นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว	รองประธานสภา อบต.ปากอ่ดำ	บุญโรจน์ หน่อแก้ว
๓	นายจ่านง วรรณราช	เลขานุการสภา อบต. ปากอ่ดำ	จ่านง วรรณราช
๔	นายจันท์ อินธิยศ	สมาชิกสภา อบต. ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๑	จันท์ อินธิยศ
๕	นางอรนงค์ แสนใส	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๑	อรนงค์ แสนใส
๖	นางเสาวนีย์ ยี่ภิญโญ	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๒	เสาวนีย์ ยี่ภิญโญ
๗	นายชัชวาลย์ แสงคำมา	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๓	ชัชวาลย์ แสงคำมา
๘	นางติ่ม ธรรมขันทา	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๓	ติ่ม ธรรมขันทา
๙	นายสฤติย์ เสียงแขก	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๔	สฤติย์ เสียงแขก
๑๐	นายจำรอง โนปั่น	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๔	จำรอง โนปั่น
๑๑	นายบุญทรง บุญคำปัน	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๖	บุญทรง บุญคำปัน
๑๒	นายสมบัติ รัตเร็ว	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๖	สมบัติ รัตเร็ว
๑๓	นางพรศรี คำฟู	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๑๑	พรศรี คำฟู

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นายสุทัศน์ ศรีจันทร์	นายก อบต.ปาก่อดำ	สุทัศน์ ศรีจันทร์
๒	นายนันท์วัฒน์ ทิศหนองแขง	รองนายก อบต.ปาก่อดำ	นันท์วัฒน์ ทิศหนองแขง
๓	นายอินจันทร์ สมสวัสดิ์	รองนายก อบต.ปาก่อดำ	อินจันทร์ สมสวัสดิ์
๔	นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์	รองปลัด อบต.ปาก่อดำ	สุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
๕	นางกาญจนา คำต่าย	ผู้อำนวยการกองคลัง	กาญจนา คำต่าย
๖	นายชัยพงศ์ มหายศนันท์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชัยพงศ์ มหายศนันท์
๗	นางสาวพยอม ปัญญาทิพย์	นักจัดการงานทั่วไป	พยอม ปัญญาทิพย์

เริ่มการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจำที่
เลขานุการสภา อบต.ปากอ้อม

- เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อมก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร
ทั้งหลายถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอนนี้อย่าครบองค์ประชุม ก่อนที่จะมีการ
ประชุมก็จะทำให้ทางท่านประธานสภาได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป

- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ปากอ้อม จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ปากอ้อม กล่าวเปิดการประชุม

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางท่านเลขาฯ ขอสวัสดิ์ทางผู้บริหาร รองนายก สมาชิกสภาทุกท่าน
ตลอดจนถึงข้าราชการทุกท่าน กระผมนายสันติ ศรีจุมปา ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากอ้อม ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นประธานในการเปิดประชุมในวัน
นี้ เป็นการเปิดประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กระผมในนามของตัวแทน
ของประชาชนในพื้นที่อบต.ปากอ้อมก็ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างทุกท่าน ที่ได้มีการแก้ไขปัญหาตามแนวทางนโยบายของ
รัฐบาล เกี่ยวกับมาตรการการรับมือจากโรคโควิด ๑๙ ด้านการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ตามแนวทางของทางรัฐบาลให้กับพี่น้องชาวบ้านที่มีความเดือดร้อน และมีการจัด
อบรมการจัดทำหน้ากากอนามัย และมีการมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้ชาวบ้านได้ทำ
หน้ากากอนามัยไว้ใช้ในครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพายุฤดูร้อน
ซึ่งปีนี้ตำบลของเราได้รับความเสียหาย ในรอบหลายปีถือว่าเสียหายค่อนข้างมากซึ่ง
ประสบปัญหาพายุพัดอยู่ ๒ รอบรอบแรกคือวันที่ ๑๓ เมษายน รอบที่ ๒ คือวันที่ ๗
พฤษภาคม ๒๕๖๓ เมื่อวานหมู่บ้านที่ประสบปัญหาคือหมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๓ บรรดา
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้าน ก็ได้ออกสำรวจและ
ดำเนินการ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบอีกอย่างเรื่องเดียว ขอเชิญท่านนายก

นายก อบต. - ก่อนอื่นก็ขอสวัสดิ์ ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการเนื่อง
ในช่วงโรคระบาดโควิด - ๑๙ ก็ได้มีการดำเนินการในหลายส่วนตามหนังสือสั่งการ
ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการอุดหนุนงบประมาณ ในการ
ดำเนินการอบรมในส่วนของการจัดทำหน้ากากอนามัย องค์การบริหารส่วนตำบลปาก
อ้อม ก็ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้น และในส่วนของงบประมาณองค์การบริหารส่วน
ตำบลปากอ้อมก็ได้มีการดำเนินการในส่วนของการจะทำหน้ากากเพื่อแจกจ่ายให้กับ
พี่น้องชาวบ้านในเขตพื้นที่รอบที่สอง อบต.ปากอ้อม กรณีการส่งมอบหน้ากาก
อนามัยโดยให้กับทางผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวบ้านในเขต

พื้นที่ ออบต.ปากอ่ดำแล้ว ในส่วนของการเฝ้าระวังการติดตามข้อมูลข่าวสาร ซึ่งทาง ส่วนกลางก็ได้แจ้งเกี่ยวกับข้อมูลทุกวันในส่วนของการแพร่ระบาด ซึ่งในตอนนี้อยู่ ส่วนของประเทศไทยยอดผู้ติดเชื้อก็ได้มีการลดลง ซึ่งเป็นตัวเลขที่ปรับมาจากเลข สองหลักเป็นเลขเตี้ยแล้ว ซึ่งก็ต้องมีการเฝ้าระวังต่อไปในส่วนในช่วงนี้ก็ยังอยู่ใน ช่วงการใช้ พรก.ฉุกเฉิน ซึ่งการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในประเทศไทยยังไม่มีการเปิดประเทศ ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศในแถบยุโรปก็ยังมี การติดเชื้อเพิ่มขึ้น ในกรณีของจังหวัดเชียงรายมีการเปิดให้ทางนักท่องเที่ยว และมีการเดินทางจาก จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของโรคจะต้องมีการดำเนินการ ซึ่งตอนนี้เรายังมีมาตรการ ในส่วนของการเฝ้าระวังและการกักตัว ถ้าพี่น้องชาวบ้านในเขตพื้นที่ของ ออบต.ปาก อ่ดำ ถ้ามีการเดินทางกลับภูมิลำเนาต้องมีการแจ้งทางผู้นำและทางสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ซึ่งจะต้องมีการกรอกประวัติและส่งข้อมูลให้กับทางอำเภอทราบด้วย ที่จะมีการเฝ้าระวัง ในส่วนเรื่องของการเผาหลายพื้นที่ได้ทำการเผา ในส่วน ของประกาศของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มีการประกาศงดเผา จนถึงในวันที่ ๑๕ พฤษภาคมนี้ ไม่ใช่ว่าท้องฟ้าเปิดแล้วจะทำการเผา ก็ขอให้ประชาชนสัมพันธ์ให้กับ ประชาชนทราบด้วย ก็ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาห้ามเผา ในส่วนของการช่วยเหลือ เกี่ยวกับภัยธรรมชาติต่าง ๆ ออบต.ปากอ่ดำ ก็ได้มีดำเนินการได้มีการช่วยเหลือการ บรรเทาสาธารณภัยด้านवादภัย ช่วงนี้วันที่ ๑๓ เมษายน และในวันที่ ๗ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทางอบต.ปากอ่ดำ ก็น่าจะเป็นลำดับที่ ๒ ที่ได้รับผลกระทบจากवादภัยใน วันที่ ๑๓ เมษายน สำหรับเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาว ตำบลบัวสลีได้ประสบปัญหาवाद ภัยหนักกว่าเรา ซึ่งใช้งบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านโดยใช้งบประมาณ เกือบ ๕ แสนกว่าบาท ซึ่งทาง ออบต.ปากอ่ดำ ได้ใช้งบประมาณหนึ่งแสนกว่าบาท ต้องขอขอบคุณทางสมาชิกสภา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกันดำเนินการ สำรองปัญหาของพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากवादภัย แต่ก็ยังคงมี ข้อบกพร่องในกรณีของหมู่ที่ ๓ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ แต่กลับกลายเป็นที่สำรวจ กลับได้ข้อมูลที่ล่าช้า ซึ่งได้ผลสำรวจเป็นหมู่บ้านสุดท้าย ในส่วนของการแจกจ่าย กระเบื้องหรือสังกะสีให้พี่น้องชาวบ้าน เพื่อที่จะไปซ่อมแซมทำให้เกิดความล่าช้า ดังนั้นกระผมก็ได้แจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ได้มีการปรับเปลี่ยนใน ส่วนของการดำเนินการ โดยการรายงานข้อมูลการสำรวจก่อนเที่ยงเพื่อไม่ให้เกิดความ ล่าช้า ก็ในช่วงบ่ายต้องมีการดำเนินการแจกจ่ายเกี่ยวกับวัสดุ ให้กับพี่น้องชาวบ้านได้ ไปซ่อมแซมบ้านเรือน ในส่วนเรื่องอื่น ๆ กระผมก็คงไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุม เพิ่มเติม กระผมก็ขอฝากทางสมาชิกทุกท่านร่วมกันประชาสัมพันธ์ในส่วนที่กระผม แจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วย

ประธานสภาฯ

- ก็ขอขอบคุณท่านนายก ในการประสานงานเกี่ยวกับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละหมู่ก็ต้องมีการประสานงาน ร่วมกับทาง สมาชิกสภาเพื่อที่มีการสำรวจ และรายงานให้กับทางเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล ทราบ ถ้าหากมีการเกิดवादภัยในพื้นที่ทางสมาชิกสภาออกสำรวจก่อนที่ทาง เจ้าหน้าที่จะลงส่งสำรวจ เพื่อเป็นความรวดเร็วในการสำรวจข้อมูลทำให้เกิดความ

ล่าช้า มีท่านใดที่จะแจ้งเรื่องเพื่อทราบให้กับทางที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญในวาระนี้ ถ้าไม่มีก็ขอยอดเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ประธานสภา - ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการจัดส่งสำเนา รายงานการประชุม กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบ มีแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ถ้ามีก็ขอให้ยกมือและดำเนินการแก้ไข ถ้าไม่มีก็ขออนุญาตขอความเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภา ถ้าเห็นชอบขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มติเห็นชอบ ๑๒ เสียง มติเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ประธานสภา - ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา / เพื่อทราบ ข้อ ๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอเชิญท่านนายกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอ
- นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ในส่วนของระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่อนที่จะมีการเข้าสู่ในส่วนของรายละเอียด ระเบียบวาระการประชุม ก็อยากจะให้ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้นำเรียนกับทางที่ประชุม เกี่ยวกับการรายงานผลจะต้องมีการดำเนินการอย่างไร เกี่ยวกับที่ไปที่มา ก็ขอเชิญทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่มีการแถลงนโยบายของทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ได้มีการแถลงนโยบาย เมื่อวันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามระเบียบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ ตอนนี้อย่างท่านนายกได้มีการจัดทำรายงานตามคำแถลงนโยบายเป็นประจำทุกปี ซึ่งดำเนินการตามที่ท่านนายกได้ดำรงตำแหน่งครบทุก ๑ ปี คือวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ มีนาคมพศ ๒๕๖๓

****รายละเอียดตามเอกสารแนบ****

นักวิเคราะห์ฯ
นายก อบต.

- ก็คงจะมีการนำเสนอรายละเอียดตามเอกสารแนบเพียงเท่านี้
- ในส่วนการดำเนินงาน ๑ ปีที่ผ่านมา กระจกก็ได้ดำเนินการตามคำแถลงนโยบาย ซึ่งได้มีการแถลงต่อที่ประชุมสภาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีทั้งหมด ๕ ด้าน ในส่วนของแต่ละด้านก็ได้มีการดำเนินการ ในห้วงของตั้งแต่ปีพศ ๒๕๖๒ กระจกอยากให้ทางสมาชิกสภาได้ดูในส่วนของ หน้าที ๘ เพื่อที่จะให้เป็นความรู้ ในส่วนของการดำเนินการ ที่มีการจัดทำร่างข้อบัญญัติ ในปีต่อ ๆ ไป

****รายละเอียดตามเอกสารแนบ****

- นายก อบต. - ในการดำเนินงานกระผมได้ดำเนินงานตามความเป็นจริง และดำเนินการไปตามศักยภาพที่ทาง อบต. ป่าก่อดำ สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นในส่วนของการทำร่างข้อบัญญัติการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน คำนึงถึงความเป็นจริงมากที่สุด จะไม่ทำในสิ่งที่คาดว่าเพื่อฝันและเกินศักยภาพ เพราะทราบอยู่แล้วว่างงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ ดังนั้นในส่วนของการดำเนินการแต่ละโครงการส่วนใหญ่จะมีการดำเนิน ๑ โครงการแต่ละหมู่บ้าน ในงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการไม่เกินสี่แสนบาท หรือไม่เกินห้าแสนบาท หลาย ๆ ท้องถิ่นที่มีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณไม่เข้าหรือไม่มีงบประมาณ ก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณ ข้อบัญญัติเกินรายรับจริง ดังนั้นก็จะมีผลกระทบในส่วนของการดำเนินการ ในการพัฒนาด้านอื่นดังนั้นการรายงานผลการปฏิบัติงานก็จะมีการสรุปมาแต่ละด้าน ที่ทำกระผมได้มีการแถลงต่อสภา ซึ่งก็ได้ควบคุมทุกด้านที่ได้มีการดำเนินการหากทางสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ก็สามารถสอบถามได้กระผมขอขอบพระคุณครับ
- ประธานสภาฯ - ก็ขอขอบคุณท่านนายกที่ไม่ได้มีการแถลงนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการทำงานของท่านนายกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งดูการพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ของอบต.ป่าก่อดำ ก็ถือว่ามีดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ในการบริหารงานท้องถิ่น ก็ขอขอบคุณทางท่านนายกด้วย มีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแถลงหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณทางท่านนายกต่อไป
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (มติเห็นชอบ ๑๒ เสียง มติเอกฉันท์)

๓.๒ การพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

- ประธานสภาฯ - เข้าสู่ระเบียบวาระ ข้อ ๓.๒ การพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ขอเชิญทางท่านนายกและทางท่านเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป
- นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ข้อ ๓.๒ การพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ สืบเนื่องจากโครงการของทางอำเภอได้มีการจัดส่งโครงการมา ซึ่งโครงการไม่ได้อยู่ในแผน ซึ่งโครงการตามที่อำเภอได้มีการจัดส่งมา ซึ่งทุกท้องถิ่นจะต้องมีการดำเนินการหรือจะต้องมีการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กับทางอำเภอในการดำเนินการ โดยโครงการที่มีการเพิ่มเติมในแผนขึ้นมา

****รายละเอียดตามเอกสารแนบ****

- นายก อบต. - ก็คงจะมีเพิ่มเติมเพียงเท่านี้
- ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น ก่อนที่จะมีการขอมติความเห็นชอบ
- ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน กระผมมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ในกรณีของอำเภอ ในการขอรับเงินอุดหนุนซึ่งมองแล้วเกิดความล่าช้าเลยห่วง ระยะเวลาที่ทางท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดทำแผนแล้ว และได้มีการเพิ่มเติมแผนในภายหลัง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางราชการต้องดำเนินการและปฏิบัติอยู่แล้ว ในส่วนของพิธีการต่าง ๆ ของทางอำเภอ ถ้าหากในส่วนของการทำงานถ้าทางผู้บริหารหรือข้าราชการท้องถิ่นหากได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนกับทางอำเภอ ก็อยากมีการนำเสนอให้กับทางอำเภอขอรับการสนับสนุนก่อนที่ทางท้องถิ่นจะมีการดำเนินการจัดทำแผน แต่ได้มีการขอเพิ่มเติมแผนมาหลังจากที่มีการจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตรงนี้ไม่น่าจะเป็นในส่วนของเพิ่มเติมโครงการขอรับการอุดหนุนที่ทำให้เกิดการล่าช้าขนาดนี้
- ประธานสภาฯ - ก็ขอฝากทาง ผู้บริหาร ถ้าได้เข้าร่วมประชุมระดับอำเภอก็ขอให้ท่านผู้บริหารแจ้งให้กับทางอำเภอทราบ จะได้ดำเนินการตามห้วงระยะเวลาในการจัดทำแผน มีท่านอื่นมีสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติความเห็นชอบในการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ ถ้ามีมติเห็นชอบของมติยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ (มติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

๓.๓ การพิจารณา โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ งบประมาณ ๑๑,๘๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

- ประธานสภาฯ - ข้อต่อไปข้อ ๓.๓ การพิจารณา โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ งบประมาณ ๑๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญทางท่านนายก
- นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระข้อ ๓.๓ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ งบประมาณ ๑๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการชี้แจงกับทางสภา ว่าจะมีการขอโอนงบประมาณดังกล่าวอย่างไร
- นักวิเคราะห์ฯ - ก็ขอนำเรียนที่ประชุมอีกครั้ง การโอนงบประมาณ รายจ่ายซึ่งเป็นอำนาจของทางสภา ตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๗

****รายละเอียดตามเอกสารแนบ****

- นักวิเคราะห์
นายก อบต.
ประธานสภา
ปลัด อบต.
- เกี่ยวกับอะไรที่นำเสนอเพียงเท่านี้
 - เรียนท่านประธานสภา อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แถลงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการจัดซื้อครั้งนี้ เพื่อแจ้งให้กับทางสมาชิกสภาทราบ
 - ก็ขอเชิญทางท่านปลัด อบต.
 - เรียนท่านประธานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เหตุผลและความจำเป็นของจัดซื้อถังน้ำ แบบพลาสติก เนื่องจากงานบรรเทาสาธารณภัยส่วนหนึ่ง กิจกรรมของ อบต. ส่วนหนึ่ง ซึ่งมีความจำเป็นทุกครั้งที่มีการดำเนินการการใช้น้ำในลักษณะการใช้ น้ำสำรอง ซึ่งในการทำกิจกรรมต้องยืมถังน้ำของหมู่บ้าน ยกตัวอย่างกิจกรรมที่เรา ต้องออกงาน คืองานมหรหรรรมของดีอำเภอแม่ลาว ซึ่งทุกครั้งต้องไปยืมของหมู่บ้าน ๔ ซึ่งเราจำเป็นจะต้องมีการสำรองน้ำในการใช้กิจกรรมนั้น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และให้งานบรรเทาวัตถุประสงค์ และอีกเหตุผลหนึ่งหากเกิดภัยแล้ง ซึ่งน้ำบางหมู่บ้าน ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคหรือมีภาวะฉุกเฉิน เกิดประปาเสียหรือประปามี ปัญหาทางเราสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อที่จะนำทางน้ำไปสำรองให้กับ หมู่บ้านได้ เพื่อเหตุจะได้บรรเทาและนำรถน้ำไปเติมน้ำตามจุดที่มีการวางถังน้ำ เพื่อ มีน้ำไว้ใช้งานในการจัดซื้อครั้งนี้ใช้งบประมาณไม่มาก แต่สามารถใช้ประโยชน์ได้ มาก และทางชาวบ้านสามารถใช้บริการจากทางเราได้เลย เวลาทางหมู่บ้านได้มีการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ หากน้ำไม่เพียงพอ ก็สามารถใช้บริการจากทางเราได้ ซึ่งตรงนี้ได้มี การหารือกับทางเจ้าพนักงานป้องกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทบก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้
- ประธานสภาฯ
- ก็ถือว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้มาก ชาวบ้านก็สามารถขอใช้ประโยชน์ได้ มีท่านใด มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ ตามที่ทางท่านปลัดและทางเจ้าหน้าที่ได้มี การแถลง ในข้อนี้ก็คงจะมีการขอมติความเห็นชอบ ถ้าไม่มีสอบถามเพิ่มเติมก็จะขอ มติความเห็นชอบข้อ ๓.๓ ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม
- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ งบประมาณ ๑๑,๘๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่ เห็นชอบ – งดออกเสียง ๑ เสียง)

๓.๔ การขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๓ โครงการ

- ประธานสภาฯ
- ต่อไปข้อ ๓๔ การขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมจำนวน ๓ โครงการ ตรงนี้ก็ จะให้ทางนายกได้แถลงที่ละโครงการ และมีการขอมติที่ละโครงการ ก็ขอเชิญทาง ท่านนายกได้มีการนำเสนอ
- นายก อบต.
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระทบ นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากอ่า ก่อนที่จะมีการเข้าสู่ ข้อ ๓.๔.๑ ในการขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๓ โครงการ ก็อยากจะ ขออนุญาตท่านประธาน เพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและมีการนำเสนอ รายงานยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ที่สามารถนำมาใช้ได้ตามระเบียบเพื่อที่จะแก้ไข

ปัญหาให้กับพี่น้องชาวบ้าน กระผมก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำเรียนให้กับ
ที่ประชุมทราบ

ผอ.กองคลัง

- เรียนท่านประธาน สภาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ขออนุญาตรายงานยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม

****รายละเอียดตามเอกสารแนบ****

นายก อบต.

- ดังนั้นในส่วนของการระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเกี่ยวกับยอดคงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ที่จะสามารถนำมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับการอนุมัติจากสภา ซึ่งในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาทางสภาได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหให้กับพี่น้องชาวบ้าน โดยให้ความช่วยเหลือทั้ง ๖ หมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในส่วนของหมู่ที่ ๒ ได้มีการดูในส่วนของเรื่องงานไม่มีความสอดคล้องกับในส่วนของแผน กระทบก็ไดให้ทางหมู่บ้านได้มีการปรับแผน ซึ่งก็ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว ดังนั้นในส่วนของการแก้ไขปัญหาของหมู่ที่ ๒ ก็ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหความเดือดร้อน กระทบก็ได้มีการยื่นอุทธรณ์ในส่วนของการดำเนินการตามโครงการที่ยังคงค้างไว้ ดังต่อไปนี้

๓.๔.๑ โครงการปรับปรุงบริเวณลานหน้ามาปณสถานประจำหมู่บ้าน สถานีก่อสร้างมาปณสถานประจำหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ต.ปากอ่ดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย งบประมาณ ๒๑๑,๘๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ

นายก อบต.

- ข้อ ๓.๔.๑ โครงการปรับปรุงบริเวณลานหน้ามาปณสถานประจำหมู่บ้าน สถานีก่อสร้างมาปณสถานประจำหมู่บ้านบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ตำบลปากอ่ดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๒๑๑,๘๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากทางสภา ก็น่าจะเป็นประโยชน์และเป็น การแก้ไขปัญหาของพี่น้องชาวบ้านในส่วนที่บ้านหนองบัว ตลอดจนผู้ที่ได้มา ร่วมงานมาปณกิจในส่วนของพี่น้องประชาชน บ้านหนองบัวหมู่ที่ ๒ ดังนั้นกระทบก็ จะขอทางสภาาร่วมกันพิจารณาในส่วนของ โครงการนี้ด้วย

ประธานสภาฯ

- ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขออนุญาตได้ ขอความเห็นชอบจากทางสภา ถ้ามีมติเห็นชอบ ข้อ ๓.๔.๑ ตามที่ทางผู้บริหารได้มีการนำเสนอ ถ้าที่ประชุมมีมติเห็นชอบของมติดียกมือ

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุงบริเวณลานหน้ามาปณสถาน ประจำหมู่บ้าน สถานีก่อสร้างมาปณสถานประจำหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ต.ปากอ่ดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย งบประมาณ ๒๑๑,๘๐๐.-บาท (สองแสน หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)

๓.๔.๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร สถานีก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ต.ปากอ่ดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ

ประธานสภาฯ

- ต่อไป ข้อ ๓.๔.๒ ขอเชิญท่านนายก

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบข้อ ๓.๔.๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ตำบลปากอ่า อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า ซึ่งสืบเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวที่ผ่านมาพี่น้องชาวบ้าน ในส่วนของหมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว มีการสัญจรโดยเป็นที่ของนายทุน โดยพี่น้องชาวบ้านสัญจรโดยเจ้าของที่ทราบแต่ก็มีความเห็นใจกัน แต่ทราบข่าวว่าเจ้าของพื้นที่จะทำการปิดถนน เพื่อที่จะไม่ให้สัญจร ซึ่งในอนาคตเกรงว่าจะประสบภาวะจำยอม ซึ่งอาจจะเสียพื้นที่ในเนื้อที่ของนายทุน ซึ่งมีพื้นที่จำนวนน้อยและยังมีพี่น้องอีกส่วนหนึ่งทำการขอกู้ที่ดินเพื่อที่จะสร้างซอยให้พี่น้องชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนไปสัญจรอีกซอยหนึ่ง ที่จะทะลุออกทางซอย ๑๐ ดังนั้นก็ถือว่าเป็นการแก้ไขให้กับพี่น้องชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้เขียนคำร้องในส่วนของการขอดำเนินการในส่วนนี้ ก็อยากจะให้ดำเนินการในส่วนของการในส่วนของการถนนคอนกรีตตรงนั้น ซึ่งเป็นทางลาดชันเป็นการดำเนินการก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางท่านจิรวุฒิ แก้วเขื่อน ได้ดำเนินการนำเครื่องจักรมาช่วยเหลือ ในการใช้งบประมาณไม่กระทบในส่วนของการพัฒนาหมู่บ้านของหมู่อื่น กระทบก็ได้มีการดำเนินการยื่นอุทธรณ์ในส่วนของการดำเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนตรงนี้ด้วย กระทบก็ขอให้ทางสมาชิกร่วมกันพิจารณา เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวด้วย

ประธานสภาฯ

-ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของท่านนายก ในฐานะที่เป็นตัวแทนของหมู่ที่ ๒ โดยซอยดังกล่าวคือซอยที่อยู่ตรงข้ามหน้าหอประชุม ซึ่งเดิมเป็นซอย ๓ เป็นที่ของนายทุน และตอนนี้เจ้าของที่อยู่ไหนก็ไม่ทราบ ก็คือมีการขายที่สืบทอดต่อ ๆ กันไป ก็ได้มีการหารือกับเจ้าของพื้นที่เดิมโดยการขอใช้พื้นที่ แต่เจ้าของที่ไม่ให้ใช้พื้นที่ทางชาวบ้านก็เลยหวั่นใจเหมือนกับทางท่านนายกได้นำเรียนไปแล้วนั้น กลัวที่จะไม่มีซอยที่สามารถสัญจรไปมาได้ ซึ่งปัจจุบันเจ้าของที่จำนวน ๔ โฉนด ก็ได้มีการอุทธรณ์ในส่วนตรงพื้นที่นั้น และได้มีการดำเนินการในส่วนเรื่องเอกสารในการอุทธรณ์ที่ดินให้กับทางกองช่างเรียบร้อยแล้ว และได้เรียนให้กับทางที่ประชุมทราบที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ในข้อ ๓.๔.๒ ถ้าไม่มีก็จะขอมติความเห็นชอบในข้อนี้ ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติขอยกมือ

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ต.ปากอ่า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)

๓.๔.๓ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ขนาดปากบ่อ ๖ นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๔๓-๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สถานที่ดำเนินการ บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ ๖ ต.ปากอคำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย งบประมาณ ๒๖๑,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ

ประธานสภาฯ

- ข้อ ๓.๔.๓ ขอเรียนเชิญท่านนายก

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระข้อ ๓.๔.๓ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ขนาดปากบ่อ ๖ นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๔๓-๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สถานที่ดำเนินการ บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ ๖ ต.ปากอคำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย งบประมาณ ๒๖๑,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วน ซึ่งหลาย ๆ หมู่บ้าน ไม่ใช่เฉพาะแค่หมู่ที่ ๖ บ้านสันหนองล้อม ซึ่งปีนี้ทุกท่านก็คงทราบมาก่อนข้างที่จะแห้งแล้ง ถือว่าประสบปัญหาภัยแล้งเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งทางท่านอำเภอได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งเรียบร้อยแล้ว กรณีของหมู่ที่ ๖ เป็นประปาซึ่งเป็นประปาผิวดิน งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างอยู่ที่ ๓ ล้านกว่าบาท ที่ผ่านมาก็ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งแหล่งน้ำดิบมีบ่อในส่วนของน้ำดิบอยู่ใกล้กับหอประชุมของหมู่บ้าน ถ้าทาง อบต.ปากอคำ ก็ได้มีการดำเนินการขุดลอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่มีน้ำใต้ดินที่จะซึมเข้าบ่อ ซึ่งจากสระหนองกว้างก็อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน แต่ก็ไม่มีน้ำซึมเข้าบ่อสำหรับระบบน้ำดิบของประปาผิวดิน ซึ่งก็น่าแปลกใจเกี่ยวกับปัญหาของน้ำ จากการที่จะมีการแก้ไขปัญหาก็เพียงเล็กน้อยไปหาปัญหาที่มาก แต่ก็ไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลและทาง อบต. ก็ได้ดำเนินการไปหลายส่วนแล้ว ซึ่งการเจาะบ่อก็ไม่เพียงพอ ดังนั้นทาง อบต. ตลอดจนทางกระผมและทางเจ้าหน้าที่ ทางกองช่าง ทางสำนักปลัด ก็ได้มีการร่วมประชุมกับพี่น้องชาวบ้าน ซึ่งเหมือนกับการหาแนวทาง การแก้ไขปัญหาก็ในส่วนองงบประมาณที่ ทำการของงบประมาณ ของหมู่ที่ ๖ ได้มีการนำเรียนที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาน่าจะมีการขอระบบประปาใหม่ ซึ่งการดำเนินการถ้ามีงบประมาณก็สามารถดำเนินการได้ แต่กระผมได้มีการนำเรียนแล้วว่าให้ดูในส่วนองงบประมาณในปีที่ผ่านมา มีการตั้งประมาณการรายรับและงบประมาณที่ได้รับจริง มีความแตกต่างกันและที่ได้รับจากส่วนกลางถือว่าได้รับการอุดหนุนน้อยไปเรื่อย ๆ ซึ่งในส่วนที่จะดำเนินการได้โดยเร่งด่วนก็เห็นว่าควรจะมีการขุดเจาะบ่อบาดาลไว้ก่อน และเพิ่มเติมในส่วนองแหล่งน้ำดิบ ที่จะดำเนินการจะทำระบบประปาของหมู่ที่ ๖ ดูจากงบประมาณที่ได้มีการดำเนินการของหมู่ที่ ๒ หรือหลายหมู่บ้าน งบประมาณที่สามารถขุดเจาะได้ในบริเวณในเขตพื้นที่ของทาง อบต.ปากอคำ อยู่ที่สองแสนกว่าบาทต้น ๆ ก็ให้ในส่วนองกองคลังตรวจดูในงบเงินอุดหนุนสำรองเงินสะสม ซึ่งมีงบประมาณสามารถดำเนินการ ดังนั้นกระผมก็เลยยื่นญัตติในส่วนองขุดเจาะบ่อบาดาล ของหมู่ที่ ๖ ด้วย ดังนั้นก็คงจะนำเรียนในส่วนองปัญหาและในส่วนที่จะสามารถขออนุมัติงบประมาณในส่วนองการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลของหมู่ที่ ๖ ก็คงจะได้นำเรียนในที่ประชุม และ

ให้ทางสมาชิกทุกท่าน ร่วมการพิจารณาในส่วนของการให้ความเห็นชอบ โครงการดังกล่าวนี้

- ประธานสภาฯ
ส.อบต.หมู่ที่ ๔
- มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่เกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อบาดาลของ หมู่ที่ ๖
 - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสถิตย์ เสียงแขก ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ตรงนี้คือการขุดเจาะบ่อบาดาล อย่งเดียวใช่หรือไม่
- ประธานสภาฯ
ส.อบต.หมู่ที่ ๔
- ตรงนี้เป็นโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโครงการเดียว ตามรายละเอียดตามแบบแปลน
 - กระผมไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับ รายละเอียดก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ ได้ทำการชี้แจง
- ประธานสภาฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง
- ขอเชิญทางผู้อำนวยการกองช่างทำการชี้แจง
 - เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาคณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสนธยา ศรีกุลนะ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๖ บ้านสันหนองล้อม ไม่ทราบว่าทุกท่านได้แบบแปลน ในการประมาณการ จะเป็นแผ่นขวางแบบปร ๔ แผ่นที่/๒

****รายละเอียดตามเอกสารแนบ****

- ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานสภาฯ
- ท่านใดมี สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
 - มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอมติความเห็นชอบ ในข้อ ๓.๔.๓ ก็เห็นชอบของมตียกมือ
- มติที่ประชุม
- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ขนาดปากบ่อ ๖ นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๔๓-๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สถานที่ดำเนินการ บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ ๖ ต.ป่าก่อตำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย งบประมาณ ๒๖๑,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อตำ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)
- ประธานสภาฯ
- ก่อนที่จะมีการ ระเบียบวาระข้อ ๓.๕ พักรับประทานอาหารว่าง ๑๕ นาที

****พักรับประทานอาหารว่าง ๑๕ นาที****

๓.๕ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ประธานสภาฯ - ขออนุญาตดำเนินการประชุมต่อในข้อ ๓.๕ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอเชิญท่านนายก
- นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระข้อ ๓.๕ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งตรงนี้ทางสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว ซึ่งตรงนี้มีอยู่หลาย ๆ ส่วนที่มีเพิ่มเติมขึ้นมา ก็จะทำให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำการเรียนต่อทางสภาต่อไป
- หัวหน้าสำนักปลัด - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การนำเสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม เรื่อง อาคารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้มีการดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติตำบลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน และมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอยู่ ๒ ครั้ง ซึ่งล่าสุดจะเป็นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เอกสารทั้งหมด หลังจากที่ได้มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ต้องมีการส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งข้อบัญญัติที่นำเข้ามาทั้ง ๓ ฉบับ ได้มีการประกาศใช้แล้วแต่ทั้ง ๓ ฉบับ ยังไม่ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และทางท้องถิ่นอำเภอแม่ลาวและมีคำแนะนำว่า ตอนแรกจะมีการส่งบัญชีตำบลทั้ง ๓ ฉบับ ไปลงประกาศราชกิจจานุเบกษา ทางท้องถิ่นอำเภอก็ได้มีคำแนะนำว่าควรจะมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ก่อนที่จะประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งข้อบัญญัติเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการประกอบกิจการต่าง ๆ ในพื้นที่ อบต.ปากอ้อม ถ้าหากเรามีการประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ของทาง อบต. ซึ่งต่างจากชาวบ้านก็จะได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วย ทางเราได้มีการประกาศไปแล้วก็จะมีอัตราค่าธรรมเนียม ตามที่มีการพิจารณาแล้วอาจจะไม่มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน การประกอบกิจการที่อยู่ในเขตพื้นที่ อบต. ทางสำนักงานก็เลยมีการร่างข้อบัญญัติตำบลขึ้นมาฉบับใหม่ เป็นปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อจะมีการพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมให้มีความเหมาะสม และเพื่อจะได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ ในส่วนของข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก็จะมีบททั่วไปซึ่งในส่วนของกิจการที่เราได้ควบคุมในเขตพื้นที่ ตามเอกสารที่ได้มีการแจกจ่ายให้กับทางสภาทุกท่านก็คงจะได้มีการศึกษามาเป็นบางส่วนแล้ว ทางเราจะมีการครอบคลุมกิจการในหลาย ๆ ส่วน บางท่านอาจจะมองว่ากิจการในกิจการไม่มีอยู่ในพื้นที่ของเรา แต่ตรงนี้เป็น การประกาศข้อบัญญัติซึ่งกฎระเบียบมาจากพรบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ คือการมีการทำประกาศเพื่อให้มีการครอบคลุม ถึงแม้บางกิจการไม่มีใน ณ ที่ก็ตาม ซึ่งเป็นการประกาศล่วงหน้าเพื่อไม่ให้มีปัญหา เกี่ยวกับการที่จะมีการประกอบกิจการที่เราได้มีกำหนดไว้ในข้อบัญญัติ ซึ่งกิจการทั้งหมดจะมีอยู่ ๑๓ ประเภท ซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่

ก็จะบอกบทของการดำเนินการในการจะจัดทำกิจการขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เรื่องของความปลอดภัยอาชีวอนามัย การป้องกันเหตุรำคาญ ในการดำเนินการยื่น ขอประกอบการกิจการในเขตพื้นที่ อบต.ปากอตำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบอนุญาต ซึ่งใบอนุญาตในหมวด ๓ ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีเอกสาร ๑ แผ่น ขออนุญาตใช้เอกสารที่ เพิ่มเติมล่าสุดพอดีมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับข้อความเล็กน้อย

รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมวดที่ ๓

- หัวหน้าสำนักปลัด - การจัดทำร่างข้อบัญญัติตำบลฉบับปัจจุบัน เกี่ยวกับเนื้อหาและรายละเอียดก็มาจากข้อบัญญัติตำบลเดิม แต่มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นปี ๒๕๖๓ ไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงตรงไหน ในส่วนที่จะขอทางสภาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในส่วนของบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปาก๋อตำฉบับนี้ ขอเชิญท่านนายก
- นายก อบต. - ซึ่งในส่วนของค่าธรรมเนียมจากฉบับเดิม ซึ่งมีอยู่หลายข้อก็ยังไม่เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของ อบต.ปาก๋อตำ เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร การเลี้ยงสัตว์ปีกหรือเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเพื่อรีดเอาน้ำนม ซึ่งดูจากฉบับที่ผ่านมา มีการกำหนดแค่ ๑ - ๓ ระดับ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายก อบต.

- ก็กลัวว่าพี่น้องชาวบ้านจะไม่ได้รับความเป็นธรรม พี่น้องชาวบ้านที่มีการเลี้ยงจำนวนมากและจำนวนน้อยกว่า เพื่อให้มีการสอดคล้องเมื่อวานก็ได้มีการนัดประชุมหัวหน้าส่วน รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และทางประธานสภา ได้มาพิจารณาพร้อมด้วย ในส่วนของความเหมาะสมก็มีการเพิ่มในส่วนของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ก็คงไม่มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกินตามที่เจ้าของฟาร์มหรือผู้เลี้ยง ก็ดูเกี่ยวกับข้อเท็จจริงฟาร์มสุกรหลาย ๆ พื้นที่ โดยเฉพาะในหมู่ที่ ๑๑ ก็เกิดปัญหาอยู่ในตอนนี้ ดังนั้นในส่วนของการดำเนินการ อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการควบคุมส่วนหนึ่ง ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นก็คือส่วนของค่าธรรมเนียมถือว่าเป็นรายได้ของท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย โดยเฉพาะของทาง อบต. ปากอ่ดำ ในส่วนของการเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ก็คงจะให้ทางหัวหน้าสำนักปลัดได้มีการนำเรียนให้ที่ประชุมทราบเป็นรายหัวข้อในส่วนไหนที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมา

หัวหน้าสำนักปลัด

- เราจะพิจารณาในส่วนบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ในรายการที่ ๑ การที่มีการขอแก้ไขและมีการพิจารณาใหม่ที่ได้มีการพิจารณาไปแล้วนั้น ก็ขอนำเรียนเป็นรายหัวข้อ

****รายละเอียดตามเอกสารแนบ****

- หัวหน้าสำนักปลัด
ประธานสภาฯ
- ตรงนี้เป็น ข้อที่ ๑ เราจะมีการพิจารณาที่ละรายการเลยหรือไม่
 - รวมการพิจารณาในหัวข้อที่ ๑ ก่อน ถ้าพิจารณาทั้งหมดจะเกิดความสับสน ก็ขอให้ทางสภาได้ร่วมกันพิจารณาร่วมกัน ตามที่ทางหัวหน้าสำนักปลัดได้นำเสนอเกี่ยวกับรายละเอียด ถ้ามีข้อซักถามก็ขอเชิญนำเสนอได้ ขอให้ทางที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเป็นรายหัวก็ข้อไป เกี่ยวกับบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในลำดับที่ ๑ ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อ
- หัวหน้าสำนักปลัด
- ลำดับที่ ๒ กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์

****รายละเอียดตามเอกสารแนบ****

- ประธานสภาฯ - ลำดับที่ ๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการต่อ
- หน้าสำนักปลัด - ในลำดับที่ ๓ ลำดับที่ ๔ ไปจนถึงลำดับที่ ๑๓ จะมีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในราคาเดิมทั้งหมด จะมีการดำเนินการพิจารณาเป็นรายข้อหรืออย่างไร เพราะข้อมูลเกี่ยวกับตรงนี้ค่อนข้างเยอะ เพราะที่มีการขอให้มีการเปลี่ยนแปลง ในลำดับที่ ๑ ข้อ ก - ข้อ ฉ เพราะรายการอื่นไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่ที่มีการปรับเปลี่ยนคือลำดับที่ ๑
- ประธานสภาฯ - ลำดับที่ ๓ ไปจนถึง ลำดับที่ ๘ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงยึดถือจากข้อบัญญัติเดิม
- นายก อบต. - ขออนุญาตเพิ่มเติมในที่ประชุม ในส่วนที่ช่องทางหัวหน้าสำนักปลัดได้มีการนำเรียนไปแล้วนั้น ในส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนหรือมีการเพิ่มเติม เกี่ยวกับบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่กิจการประเภทที่ ๑ เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร เลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม แต่ส่วนอื่น ๆ ก็ยังยึดค่าธรรมเนียมเดิม ซึ่งทางสภาได้มีการให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติตำบลทั้ง ๓ ฉบับ ซึ่งได้มีการพิจารณาผ่านมาแล้ว การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวน และการดำเนินการกิจการอยู่ในส่วนของค่าธรรมเนียมไม่ได้มีผลกระทบต่อกรเลี้ยงและผู้เลี้ยง ก็ไม่เพิ่มเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นมา ในส่วนของการเลี้ยงสุกรเพิ่มจำนวนมาประมาณ ๕๐ ตัว ที่มีการเพิ่มจำนวนขึ้นมาในกรณี ๕๐๐ ตัว หรือตั้งแต่ ๕๐๑ ตัวขึ้นไป ค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท ในส่วนของค่าธรรมเนียมก็น่าจะไม่มีผลกระทบ ในส่วนของผู้เลี้ยง ในส่วนของด้าน ฉ การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานมส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทฟาร์มโคนม ในพื้นที่เราจะไม่มีพวกแพะหรือแกะจะมีการเลี้ยงตามต่างจังหวัด ก็ต้องมองในส่วนของตรงนี้เหมือนกัน และในส่วนของกรณี ไม่เกิน ๑๐ ตัว ค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท ตั้งแต่ ๑๐ ตัว - ๒๐ ตัว ค่าธรรมเนียม ๒๐๐ บาท ตรงนี้ก็ถือว่ามีเพิ่ม ๑๐๐ บาท ก็เท่ากับตัวละ ๑๐ บาท โดยเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ไม่ได้เก็บทุกเดือนตรงนี้ก็คงไม่มีผลกระทบในส่วนของผู้เลี้ยงหรือผู้เลี้ยงสัตว์ แต่อยากให้นำมาดูในส่วนของ จ การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคลานหรือแมลงค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาท มาดูในส่วนของค่าธรรมเนียมการเลี้ยงสุกร จริง ๆ แล้วในส่วนประเภทแมลงมีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสูงกว่าด้วยซ้ำไป ในกรณีของแมลงบางคนเลี้ยงจิ้งหรีดจะเข้าประเภทนี้หรือไม่ จะถือว่าเข้าในส่วนของประเภทนี้หรือไม่ อัตราค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาท ดูแล้วถือว่าเป็นผลกระทบ แต่ส่วนของตรงนี้ก็มีความชัดเจนกว่าด้วยซ้ำไป แต่กระผมก็เชื่อได้เลยว่าในกรณีในส่วนของตรงนี้ก็เกี่ยวกับฟาร์มโคนม สหกรณ์ หรือผู้ที่เลี้ยงโคนม ต้องมีการเตือนร้อนแน่นอนว่ามีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นทางเราก็ต้องมีการอธิบายในส่วนของการกำหนดตรงนี้ก็เกี่ยวกับการกำหนด ๑๐ ตัว เพิ่มขึ้นมา ก็เก็บเพิ่มอีก ๑๐ บาท แต่ในส่วนของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคลานหรือแมลง ค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาท ถือว่ามีความแตกต่างกันตรงนี้อยู่แล้ว กรณีที่มีการเกิดเหตุหรือภัยต่าง ๆ กระผมมองแล้วว่าเกี่ยวกับโรงเรือนเกี่ยวกับโครงสร้างถือว่าไม่มีความแข็งแรงก็ถือว่าเป็นผลกระทบ และทางเจ้าของก็จะมีอาการเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนเวลาเกิดภัยทำไมไม่มีการช่วยเหลือ ซึ่งตรงนี้เป็นคนละเรื่องกัน ซึ่งตรงกับหน้าที่ที่จะต้องมีการเสีย

ค่าธรรมเนียม ในการ ชำระภาษีโรงเรือน ในส่วนของการเกิดภัยต่าง ๆ ตรงนี้ถือว่าเป็นคนละส่วนกัน กระทบก็อยากให้ในส่วนของสภาาร่วมกันพิจารณาว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ ตรงนี้ถ้าจะกระทบกับกลุ่มที่เลี้ยงจำนวนน้อยหรือไม่ กลัวจะไม่เป็นธรรมกับผู้เลี้ยงจำนวนน้อย การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเลี้ยงสุกรแบบเดิมกำหนด ๑๐ ตัว ค่าธรรมเนียม ๕๐ บาท เลี้ยงจำนวน ๕๐ ตัว ค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท ถ้ามีการเลี้ยงตั้งแต่ ๕๑ ตัวขึ้นไป ค่าธรรมเนียม ๒๐๐ บาท บางฟาร์มมีการเลี้ยง ๕๐๐ ตัว ก็เสียค่าธรรมเนียม ๒๐๐ บาท ตรงนี้ไม่มีการแบ่งหรือจัดลำดับขั้นบันได เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนตามจำนวนที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย แต่ก็ไม่ได้มีการกำหนดค่าธรรมเนียมสูงเกินที่จะเป็นผลกระทบกับพี่น้องชาวบ้านในเขตพื้นที่ อบต.ปากอ่อดำ กระทบก็ขอเพิ่มเติมเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ
ส.อบต. หมู่ที่ ๔

- มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญ
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระทบนาย สติติย์ เสียงแขก ส.อบต. หมู่ที่ ๔ กระทบขอสอบถามด้วยความสงสัยการเก็บภาษีของผู้เลี้ยงแมลงมาก่อนหรือไม่ที่ผ่านมา เพราะตรงนี้มีกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ถ้าหากเราไม่เคยทำการจัดเก็บก็คงไม่มีผลกระทบ แต่ถ้าหากมีการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมตรงนี้ก็ถือว่ามีกำหนดค่อนข้างสูง

นายก อบต.

- ขออนุญาตทางท่านประธาน เกี่ยวกับกิจการบางประเภทที่ทางหัวหน้าสำนักปลัด ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่บอกว่า มีการบัญญัติเพื่อให้มีความครอบคลุมบางประเภทไม่อยู่ในเขตพื้นที่ของเรา ก็มีการเลี้ยงหรือดำเนินการแต่ก็ต้องเขียนไว้เพื่อครอบคลุมในส่วนของแมลงในส่วนในพื้นที่ของเราไม่ได้มีการเลี้ยงในลักษณะของธุรกิจ หรือว่าเป็นกิจจะลักษณะเป็นกิจการถาวร บางหมู่บ้านเลี้ยงจิ้งหรีดไว้บริโภค และมีการแบ่งขายในบางส่วนที่เหลือจากการบริโภค ไม่ได้เลี้ยงเป็นฟาร์มใหญ่ ถ้ามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมก็ต้องมีการไว้วางยแน่นอน ถ้าหากดำเนินการจะมาเป็นฟาร์มเหมือนกับฟาร์มโคนม ซึ่งตรงนี้เราก็มองเห็นอยู่แล้วว่ามีมีการจัดทำฟาร์ม ก็ต้องมองถึงวัตถุประสงค์ในการเลี้ยง หากมีการเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคและมีการจัดเก็บภาษีตรงนี้ทางชาวบ้านก็คงไม่ยินยอม แต่ถ้าทำกิจการและมีการจัดส่งเป็นกิจจะลักษณะ ในลักษณะการจัดทำฟาร์มใหญ่ ตรงนี้ก็สามารถจัดเก็บได้ เพราะถือว่ามีรายได้สามารถชำระค่าธรรมเนียม ในกรณีของฟาร์มโคนมมีแต่ฟาร์มสุกรในการจัดลำดับของจำนวน เลี้ยงมีการกำหนดระยะห่างมากเกินไป โดยการเลี้ยงจำนวน ๕๐ ตัว คิดค่าธรรมเนียม ๕๐ บาท เลี้ยงตั้งแต่ ๕๑ ตัวขึ้นไป ค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท และทางฟาร์มมีการเลี้ยง ๑,๐๐๐ - ๑,๒๐๐ ตัว และมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพียง ๒๐๐ บาท การกำหนดระยะห่างค่อนข้างเยอะ กระทบก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ ทาง ผอ. กองคลัง มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ เกี่ยวกับทางสมาชิก ส.อบต.หมู่ที่ ๔ สอบถาม

ผอ. กองคลัง

- ขออนุญาตได้ทำการชี้แจง ตามที่เราได้มีการจัดทำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฉบับใหม่ขึ้นมา คือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะมีการจัดเก็บตั้งแต่เดือน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม เป็นต้นไป ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้กำลังทำข้อมูลคิดว่าภายในเดือนนี้ จะมีการประกาศราคาประเมินและมีการจัดส่งเอกสารไปให้แต่

ละรายบุคคล ให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินว่าที่ทางงานจัดเก็บรายได้ได้มีการออก
พื้นที่สำรวจเกี่ยวกับบ้านเรือนโรงเรียนและตัวอาคาร มีการประกอบกิจการอะไร ให้
มีการตรวจสอบว่ามีความถูกต้องตามที่ได้มีการสำรวจหรือไม่ หากข้อมูลไม่ถูกต้องก็
ให้ดำเนินการติดต่อทางเจ้าหน้าที่ ถ้าหากไม่เดินทางมาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับ
ข้อมูลที่มีความผิดพลาด เจ้าหน้าที่จะถือว่าข้อมูลที่มีการสำรวจในครั้งแรก เป็น
ข้อมูลที่ถูกต้อง และที่งานจัดเก็บได้ออกสำรวจพื้นที่ลงในแบบสำรวจ จะลง
รายละเอียดชัดเจนเลยว่ามีมีการประกอบกิจการอะไร โรงเรียนหรืออาคารที่ได้มีการ
สำรวจประกอบกิจการอะไร

ประธานสภาฯ

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑

- ท่านใดมีข้อสงสัยจะถามเพิ่มเติมหรือไม่
- เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพรศรี
คำฟู ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ขอสอบถามเกี่ยวกับ เลี้ยงสัตว์เลี้ยงคลานหรือแมลง ก็มี
ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ทำการเลี้ยง มีอยู่ ๒ ราย ก็ถือว่ามีการเลี้ยงฟาร์มค่อนข้างใหญ่
แต่ทางเจ้าของยังไม่ได้มาแจ้งกับทาง อบต. เกี่ยวกับการเลี้ยงแมลงตรงนี้ และได้มี
การสอบถามเรียบร้อยแล้วถ้าหากเจ้าของได้มีการแจ้งให้กับทาง อบต. ไม่มีการจด
ทะเบียน จะต้องเสียค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาทนี้เลยหรือไม่ ถ้าหากมาดูในการ
เปรียบเทียบการเลี้ยงสุกรและโค ตามที่นายกชี้แจงก็ถือว่ามีการสูงกว่าการเลี้ยง
สุกรและเลี้ยงโค หากมีการเลี้ยงแมลงจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในราคานี้สามารถ
ปรับลดได้หรือไม่

นายก อบต.

- ขออนุญาตท่านประธาน อีกครั้งหนึ่ง ตามที่ผมได้มีการนำเรียนว่าระหว่างฟาร์ม
สุกร ฟาร์มโคนม กับการเลี้ยงแมลงสัตว์เลี้ยงคลาน ต่างจากการเลี้ยงสุกรและโคนม
อย่างมาก ในการเก็บค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาทที่ผมไม่เห็นด้วย ถ้าหากในการ
ดำเนินกิจการและผู้ดำเนินการมาแจ้งก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมอยู่แล้ว ทางผู้ประกอบ
กิจการก็เลยไม่ดำเนินการแจ้ง ความจริงในหมู่ที่ ๑ ก็มีคนทำกิจการประเภทการ
เลี้ยงแมลงก็ถือว่าเข้าข่ายตรงนี้ หากมีการเปรียบเทียบกับฟาร์มโคนมและฟาร์มสุกร
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับจำนวน ที่เลี้ยงในฟาร์ม เลี้ยง ๕๐ - ๑๐๐ ตัวเสียค่าธรรมเนียมแค่
๖๐๐ บาท แต่ถ้าเลี้ยงแมลงเพื่อขายรายได้เพียงหลักสิบไม่ถึง ๑๐๐ บาท แต่กลับ
กลายเป็นฟาร์มโคนม ขายนมได้เป็นจำนวนหลักพันซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลกระทบตรงนี้
อยู่แล้ว ถ้ามีการกำหนดค่าธรรมเนียมสูงเกินไปก็ขอให้ดูความเหมาะสมรายได้ที่
ได้รับด้วย เพื่อที่จะไม่ต้องมีผลกระทบหรือการต่อต้านต่าง ๆ ก่อนที่จะมีการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณา ในส่วนไหนที่เหมาะสมและไม่
มีความเหมาะสม ดังนั้นก็ควรจะมีการกำหนดค่าธรรมเนียมลดลง ช่วงนี้ก็ดูความ
เหมาะสม ก็ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาตรงนี้ด้วย โดยเฉพาะการเลี้ยงแมลง
อาจจะมีการเพิ่มขึ้น แต่จำนวนสัตว์เลี้ยงคลานในพื้นที่ของเราน่าจะไม่มี สำหรับ
ในข้อ จ ก็ทำการแยกกันเลย มีการกำหนดค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาท และแมลงมี
ปีกออกเป็นคนละส่วน กรณีสัตว์เลี้ยงคลานหากมีผู้เลี้ยงจริง ๆ ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่
เป็นอันตรายก็ยังคงมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามราคาเดิม แต่ในพื้นที่ของเราไม่มี
การเลี้ยงอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีการกำหนดไว้ ซึ่งถือว่าตรงนี้ไม่มีผลกระทบกับพี่น้อง
ชาวบ้านในพื้นที่อยู่แล้ว แต่ในส่วนของแมลงแล้วจะมีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม

จำนวนเท่าไร ตรงนี้น่าจะมีการกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกิน ๑๐๐ บาทควรจะมีการกำหนด ๕๐ บาท

ประธานสภาฯ
ส.อบต.หมู่ที่ ๕

- เรียนเชิญท่าน ส.อบต. หมู่ที่ ๕
- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายบุญโรจน์ หน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๕ การแยกสัตว์เลื้อยคลานประเภทสัตว์เลื้อยคลานกับแมลงคนละส่วนกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว เกี่ยวกับแมลงจะรวมถึงการเลี้ยงผึ้งด้วยหรือไม่ ผึ้งที่มีการวางตามจุดต้นไม้ ในพื้นที่ อบต.ปากอ่อก่าก็ถือว่าเยอะเหมือนกัน ตรงนี้ก็น่าจะมีการกำหนดให้เหมาะสมเพราะถือว่าเป็นการทำธุรกิจเพราะน้ำผึ้งก็ถือว่ามียราคา ถ้ามีการกำหนดราคาหรือราคาต่ำเกินไปก็จะเหมือนเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เลี้ยงผึ้ง ถ้าหากตั้งค่าธรรมเนียมในเรทที่เท่ากับการเลี้ยงจิ้งหรีดน่าจะมีการแยกประเภทแมลงที่มีปีก ผึ้งก็ถือว่าอันตราย ควรจะมีการกำหนดราคาที่เหมาะสมไม่ต่ำเกินไปไม่สูงเกินไป อยากให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาไม่ใช่ในพื้นที่มีการเลี้ยงเพียงแค่อันตรายเพราะตอนนี้ในเขตพื้นที่มีการเลี้ยงผึ้ง กระผมก็ขอแนะนำเรียนเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

- เรียนเชิญท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ท่านสถิตย์ เสียงแขก
- ก็อยากจะสอบถามทางท่านประธาน เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งและมีการเลี้ยงฝากตามสวนต่าง ๆ ถือว่ามีการเลี้ยงเองหรือว่ามีผู้ประกอบการอื่นมาในพื้นที่ ตามที่ทางท่านบุญโรจน์ หน่อแก้ว ได้มีการพูดก็ถือว่าถูกต้องอยู่ เพราะผึ้งก็มีราคาแพงอยู่เหมือนกันตามที่กระผมสังเกตเห็นในพื้นที่ของเราไม่ค่อยมี แต่มีคนนอกพื้นที่มาเลี้ยงฝาก ช่วงนี้ก็อยากให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณา เพราะว่าถ้ามีการกำหนดราคาในระดับเดียวกันก็จะมีผลกระทบไปกับผู้เลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งการที่ท่านนายก อบต. ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดในพื้นที่ก็คงจะมีการเลี้ยงไว้บริโภคและในส่วนที่เหลือขายในจำนวนไม่มาก และทาง ส.อบต. พรศรี คำฟูได้ชี้แจงเกี่ยวกับผู้เลี้ยงจิ้งหรีดซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็มีรายที่ทำกรเลี้ยง ก็กลัวจะมีผลกระทบกับผู้เลี้ยงแมลงจำพวกจิ้งหรีดที่จะได้รับผลกระทบ ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณา

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานกับผมได้โดนพาดพิง กระผมได้มีการชี้แจงด้วยว่าในกรณีค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาท ถ้ามีการเลี้ยงไว้บริโภคในส่วนที่เหลือได้มีการจำหน่ายและต้องมา เสียค่าธรรมเนียมจำนวน ๑,๐๐๐ บาท ถือว่าไม่เหมาะสม แต่ถ้ามีการปรับในส่วนตรงนี้ขึ้นมาว่ามีการพิจารณาในลักษณะนี้ ผมไม่ได้กล่าวว่าการเลี้ยงตามบ่อซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้อง กระผมได้ชี้ในส่วนขอเหตุผลให้เห็นว่าการเก็บค่าธรรมเนียมการเลี้ยงจิ้งหรีดจำนวน ๑,๐๐๐ บาทถือว่าไม่เหมาะสม ต้องเข้าใจให้ตรงกันและในกรณีตามที่ทาง ส.อบต.พรศรี คำฟู ได้มีการนำเรียน ในการเลี้ยงผึ้งมีการเช่าพื้นที่หรือเป็นที่ของเจ้าของเอง ตรงนี้เราไม่ทราบอยู่กับข้อมูล ถ้ามีการเก็บค่าธรรมเนียมของผึ้ง จะต้องให้ผู้เลี้ยงมาจ่ายในส่วนขอค่าธรรมเนียมให้กับทางท้องถิ่นของเรา ในการเช่าแต่ละครั้งไม่ทราบว่าเสียค่าเช่าเท่าไร

ส.อบต. หมู่ที่ ๑

- ในการเช่าพื้นที่เพื่อเลี้ยงผึ้ง ทางผู้เลี้ยงจะติดต่อไปยังผู้ใหญ่บ้านสำหรับการขอเช่าพื้นที่ ในการเช่าพื้นที่ก็จะอยู่ที่ประมาณ ๑,๐๐๐ -๒,๐๐๐ บาท โดยผู้เลี้ยงมาเช่าในพื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน

- นายก อบต. - ตรงนี้ควรมีการเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้เลี้ยง ต้องมาแจ้งกับทาง อบต. ก่อนถ้าไม่มาแจ้งจะไม่อนุญาตให้ผู้เลี้ยงผึ้งเข้ามาเลี้ยงในพื้นที่ สำหรับผึ้งจะมีการจัดเป็นประเภทแมลงจะมีราคาที่ถูกไป ตามที่ท่านบุญโรจน์ นนอแก้ว ได้นำเสนอดังนั้นเราจะมีการระบุเป็นประเภทของผึ้งเลยหรือไม่ และมีการระบุเลยว่าผู้เลี้ยงหรือเจ้าของผึ้งต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมเท่าไร ไม่ว่าจะทุกกรณีจะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมจะมีการระบุไว้เท่าไร
- ประธานสภาฯ - ก็ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาในส่วนของสัตว์เลี้ยงคลานและแมลง ว่าควรมีการกำหนดในราคาเท่าไร
- นายก อบต. - ในส่วนของแมลงจะมีการกำหนด ๑๐๐ หรือ ๕๐ บาท ก็หาข้อสรุปหรือว่า ๑๐๐ บาท ส่วนประเภทแมลงยกเว้นผึ้ง กำหนดที่ ๒๐๐ บาท จะมากหรือน้อยไป หากผู้เลี้ยงผึ้งมาในพื้นที่คนในพื้นที่ ผู้นำหรือทาง อบต. ต้องแจ้งให้กับผู้เลี้ยงผึ้ง ทางสมาชิกหากเห็นผู้เลี้ยงผึ้งเข้ามาในพื้นที่ ขอให้แจ้งกับทาง อบต. ทราบด้วย เพราะทางเจ้าหน้าที่ก็คงจะไม่ทราบว่ามีใครมาเลี้ยงเครื่องหรือว่ามาใช้พื้นที่ในการประกอบการ
- ปลัด อบต. - เรียนทางท่านประธานสภาในที่ประชุมเพื่อเป็นการ ตกลงในการหาข้อหาชุดที่ไม่ลงตัว ในส่วนของผู้เลี้ยงผึ้งและเจ้าของพื้นที่ จะมีการหารือหรือข้อตกลงกันอย่างไรบ้าง การเลี้ยงผึ้งหากมีการเลี้ยงในพื้นที่ตรงนี้คือถ้ามีการเข้ามาวางในพื้นที่ก็ผู้เลี้ยงต้องเสียค่าธรรมเนียม และทาง อบต. ต้องมีการประชาสัมพันธ์ด้วย ผู้เลี้ยงในพื้นที่ของกระผมในช่วงฤดูกาลที่ต้นไม้ประเภทลำไย เป็นช่วงดอกไม้แต่ละประเภท ทางผู้เลี้ยงและเจ้าของพื้นที่ได้รับค่าเช่า ๓๐๐ หรือ ๕๐๐ บาท จะมีการรับฝากเป็นรายเดือนให้ผู้เลี้ยงผึ้งทำความเข้าใจกับทางเจ้าของพื้นที่สำหรับการเลี้ยงแมลงแมลง ให้มองว่าเป็นกิจการที่เป็นเชิงพาณิชย์หรือทำการบริโภค ก็ต้องมาแยกในส่วนของตรงนี้มองดูที่เจตนาเลี้ยงไว้บริโภคหรือทำในเชิงพาณิชย์ ก็ต้องมีการแยกในส่วนของตรงนี้ไว้ด้วย
- นายก อบต. - ในกรณีของแมลงน่าจะมองไปที่ธุรกิจการค้าอย่างเดียว เพราะธุรกิจหรือว่ามีการจะทำโรงเรือน สำหรับการเลี้ยงแมลง ทางสมาชิกก็จะทราบว่าคนในพื้นที่ทำไว้บริโภคหรือทำไว้ขาย และในส่วนของผึ้งกระผมได้มีการนำเรียนแล้วว่าจะมีการผลกระทบให้ทางเจ้าของที่ก็คงไม่ยอม เพราะได้เพียงไม่กี่ร้อยบาท แต่ทางที่ดีที่สุดก็จะ เป็นทางเจ้าของผึ้ง ก่อนที่จะนำขึ้นมาวางก็ต้องมาเสียค่าธรรมเนียมที่ อบต. ในกรณีของ หมู่ที่ ๑ เป็นพื้นที่สาธารณะ ไปเก็บค่าธรรมเนียมจากทางหมู่บ้าน ทางหมู่บ้านก็ต้องไม่พอใจ ตรงนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้เลี้ยงจึงจะต้องมาเสียค่าธรรมเนียมให้กับทาง อบต. ก่อน ตรงนี้ถือว่าเป็นทางออกที่ดี เพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับส่วนต่าง ๆ เรา มีการแจ้งเงื่อนไขให้กับผู้เลี้ยงว่าต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับทาง อบต. ตรงนี้คือกรณีของผู้เลี้ยงผึ้ง มีท่านอื่นมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ในส่วนของเรื่องนี้
- ประธานสภาฯ - ท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าใช้เวลานานสำหรับการหารือข้อบัญญัตินี้

- ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - ขอเสนอราคาการกำหนดค่าธรรมเนียมตรงนี้ ๕๐ บาท เกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดไม่ ต้องมีการกำหนดถึง ๑๐๐ บาท เพราะจะได้จัดเก็บง่ายก็ให้ทางที่ประชุมพิจารณา ร่วมกัน
- ประธานสภาฯ - ต้องมีการกำหนดหรือข้อสรุปหากมีการเลี้ยงเพื่อบริโภคไม่มีการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม หากมีการเลี้ยงในโรงเรือนขนาดใหญ่และมีการเลี้ยงจำนวนมาก มี ท่านอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ สรุปคือถ้ามีการเลี้ยงฝั่งต้องเสียค่าธรรมเนียม ๒๐๐ บาท และหากมีการเลี้ยงแมลงหรือจิ้งหรีดเพื่อการพาณิชย์เสียค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท ก็ ถือว่าสรุปตามนี้ ถ้าไม่มีก็จะขอมติความเห็นชอบ ก็เห็นชอบข้อ ๓.๕ ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลป่าก่อดำ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)

๓.๖ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง การควบคุมเหตุ ร้ายกาญ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ประธานสภาฯ - ต่อไปข้อ ๓.๖ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง การควบคุมเหตุร้ายกาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอเรียนเชิญท่านนายก
- นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง การควบคุมเหตุร้ายกาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีหลายส่วนที่พี่น้องชาวบ้านได้รับผลกระทบจากเสียง กลิ่น โดยเฉพาะในเรื่องของกลิ่นซึ่งตอนนี้มีการร้องเรียนมา ส่วนมากจะเป็นในส่วนของ ฟาร์มโคนมหรือฟาร์มสุกร ซึ่งที่เรื้อรังที่สุดที่มีการร้องเรียนเข้ามาทาง อบต. คือการ เลี้ยงหมูเลี้ยงสุกร กรณีส่วนของหมู่ที่ ๑๑ ในการแก้ไขปัญหาให้กับทาง ผู้ประกอบการได้ดำเนินการแก้ไข ในส่วนของรายละเอียดก็จะให้ในส่วนของ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนำเรียนในส่วนของเกี่ยวกับรายละเอียด กระผมก็อยากจะฝาก ให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถ้ากรณีที่จะส่งไปประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้ดูในส่วน ของการสะกดคำ ความถูกต้องด้วย ในกรณีของคำจำกัดความ ของ “เจ้าพนักงาน สาธารณสุข” หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งในระเบียบพิมพ์เป็น แต่ตั้ง ก็ต้องดูเกี่ยวกับความถูกต้องด้วยถ้าหากนำไปประกาศตรงนี้ก็ถือว่าข้อความไม่ ถูกต้อง
- หัวหน้าสำนักปลัด - ก็ขอเรียนที่ประชุมอีกครั้ง สำหรับ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง การควบคุมเหตุร้ายกาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื้อหาสาระในข้อบัญญัติเหมือนเดิม ทุกประการ จึงได้มีการจัดทำเมื่อปี ๒๕๕๕ เพื่อทำการแก้ไขให้เป็น พ.ศ. ๒๕๖๓ ปัจจุบันเพื่อที่จะนำไปประกาศราชกิจจานุเบกษา ไม่มีการแก้ไขข้อความใด ยกเว้น พ.ศ. มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน ก็ขอให้ท่านสภาฯร่วมกันพิจารณาและ ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง เนื่องจากข้อบัญญัติเมื่อปี ๒๕๕๕
- ประธานสภาฯ - ก็ขอให้ทางสภาฯร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ทุกข้อความคือ ข้อความเดิมแต่เป็นการปรับเปลี่ยนแค่ปี พ.ศ. มีเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าหากไม่มีก็ขอมติ

ความเห็นชอบ ในข้อ ๓.๖ ตามที่ทางท่านนายกและทางเจ้าหน้าที่ได้มีการแถลงไป
ถ้ามีมติเห็นชอบของมติยกมือ

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลปากอ้อม เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง ๑ เสียง)

นายก อบต.

- ขออนุญาตท่านประธานก่อนที่จะเข้าสู่วาระข้อ ๓.๗ เกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียน
ของหมู่ที่ ๑๑ เมื่อวานได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถามท่านปลัด ผอ. กอง
และทางท่านประธานสภา เกี่ยวกับแนวทางซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง
ระดับอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทางสาธารณสุข ปศุสัตว์ ก็ได้มีการ
ร่วมกันพิจารณาเบื้องต้น ก็คือจะมีการการทำประชาคมทั้งหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ก็ขอให้
ทุกหลังคาเรือน ตรงนี้ก็ต้องรอดูส่วนของคำสั่งตาม พรก. ฉุกเฉิน เพราะช่วงนี้ยังห้าม
ชุมนุมหรือประชุมจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคมนี้ ก็ต้องดูความชัดเจนอีกครั้ง เพราะว่า
พาร์มของหมู่ที่ ๑๑ จะมีการต่อไปอนุญาตในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ว่าจะมีการ
ดำเนินการตามแนวทางอย่างไร ซึ่งได้มีการตรวจสอบหลายรอบแล้ว เกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหา แต่ก็ได้ไม่ได้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นมีพี่น้องประชาชนในของหมู่ที่ ๒ บ้านต้น
งิ้วและหมู่ที่ ๕ ตำบลบัวสลี ที่มีการร้องเรียนขึ้นมาต้องมีการดำเนินการจัดประชุม
ประชาคมทั้ง ๓ หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากความรำคาญด้านกลิ่น ก็คงจะมีการ
นำเรียนเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ก่อน

๓.๗ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม เรื่อง สถานที่จำหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานสภาฯ

- ต่อไปข้อ ๓.๗ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม
เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอเรียนเชิญ
ท่านนายก

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับ
(ร่าง) ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.
๒๕๖๓ รายละเอียดก็คงจะมอบหมายให้ทางหัวหน้าสำนักปลัด แจ้งในที่ประชุม
ต่อไป

หัวหน้าสำนักปลัด

- เรียน ในที่ประชุมอีกครั้ง สำหรับข้อบัญญัติตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการให้ความเห็นชอบและมีการประกาศใช้
เมื่อปี ๒๕๕๕ ในรอบนี้คือมีการปรับเปลี่ยน พ.ศ. แต่ที่จะมีในส่วนของ การพิจารณา
ในเรื่องของค่าธรรมเนียม บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมทำข้อบัญญัตินี้ ซึ่งจะมีผลต่อ
ผู้ประกอบการ ในเรื่องของการจำหน่ายอาหารสถานที่สะสมอาหารในเขตพื้นที่ของ
อบต. รายละเอียดข้อกฎหมายต่าง ๆ เหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแค่ พ.ศ.

รองประธานสภาฯ

- ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ในเมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ว่า
จะขอมติที่ประชุม เพื่อที่จะให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ถ้ามีมติ

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ (เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่อยู่ที่ประชุม ๑ เสียง)

๓.๘ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๓

รองประธานสภา

- ต่อไปข้อ ๓.๘ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอเรียนเชิญท่านนายก

นายก อบต.

- เรียนท่านรองประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๓.๘ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งถือว่าในพื้นที่ของเราก็ได้แล้วปัญหาไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกดิน บริเวณบ่อดินในเขตพื้นที่ของเราอาจจะไม่มี แต่ก็จะมีเพียงบ่อหรือ ๒ บ่อ บ่อดินของพื้นที่ของ อบต.ปากอคำ และอีกบ่อคือเขตพื้นที่ของ อบต.โป่งแพร่ แต่ส่วนใหญ่มีการบรรทุกในเขตพื้นที่เรา ที่ผ่านมาเสียงสะท้อนจากพี่น้องชาวบ้านหรือมีการโทรแจ้งมีดินตกอยู่บนถนน หรือพื้นผิวจราจร ทำให้เกิดฝุ่นละออง ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาส่วนหนึ่งบางคนก็มีการอ้างว่ามีการเสียภาษีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการขอทำใบอนุญาตบ่อดิน แต่มันเป็นคนละเรื่องที่คุณต้องมีการดูแล ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้รถน้ำรดน้ำบนพื้นผิวถนน ตรงนี้กระผมก็ไม่มีความคิดเห็น เกี่ยวกับกฎและข้อบังคับ สำหรับท้องถิ่นจะต้องดำเนินการตามขอบเขตได้ขนาดไหน จะมีในส่วนของรถพ่วง รถบรรทุกในส่วนของการเกี่ยวข้าว ในกรณีของรถพ่วง และในส่วนของสมาชิกหมู่ที่ ๔ มีรถพ่วงด้วยแต่ก็ไม่ทราบว่าตรงนี้มีมีการบรรทุกน้ำหนักทำให้ผิวจราจรเสียหายหรือไม่ ก็ถือว่าเป็นลักษณะไหนแต่ที่เป็นปัญหาในเขตพื้นที่คือรถบรรทุกดิน และรถเกี่ยวข้าวบางหมู่บ้านมีการตั้งกฎและกติกา ว่าถ้ามีการถ่วงรถพ่วงเข้าหมู่บ้าน ต้องมีการเก็บค่าบำรุงรักษา ดูแลหมู่บ้านด้วยใช่หรือไม่ ในพื้นที่เรามีหรือไม่ เกี่ยวกับท้องถิ่นว่าจะมีอำนาจขนาดไหน สามารถดำเนินการได้อย่างไร จะเข้ามาในส่วนของกฎระเบียบ ข้อบังคับว่าจะมีการเข้มงวดขนาดไหน ในส่วนของรายละเอียดก็ขอมอบหมายให้ทางหัวหน้าสำนักปลัด ที่ประชุมต่อไป

หัวหน้าสำนักปลัด

- เรียนที่ประชุม ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นเรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะ

นั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ ในข้อบัญญัตินี้จะมีอยู่ทั้ง ๓ ส่วน

****รายละเอียดตามเอกสารแนบ****

หัวหน้าสำนักปลัด

- ตามประกาศคือมีการห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักเกิน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดโทษหรือข้อบังคับหรือบทกำหนดโทษไว้ในประกาศฉบับนี้ เป็นการประกาศเพื่อการจำกัดน้ำหนักยานพาหนะบนเส้นทางที่ท้องถิ่นได้ดำเนินการก่อสร้าง และเสียงบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งมีการระบุว่ามีการจำกัดน้ำหนักเท่าไร ถ้าหากมีการใช้รถบรรทุกทั้ง ๓ ชนิดคือน้ำหนักที่มีการกำหนดไว้ จะทำให้ทางหลวงท้องถิ่นเกิดความเสียหาย ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดโทษ อาจจะมีการกำหนดโทษ หากได้รับความเสียหายหรือผลกระทบตามที่ทางท่านนายกได้มีการกล่าวไว้ก็ต้องมีการประกาศใช้อีก ๑ ฉบับ ตอนนี้เป็นการกำหนดเบื้องต้นในการใช้ ยานพาหนะที่มีน้ำหนักเกิน เพื่อป้องกันความเสียหายบนท้องทางหลวงชนบทท้องถิ่น

นายก อบต.

- เรียนประธานตามที่กระผมได้มีการยกตัวอย่าง กรณีถนนหมู่ที่ ๑๑ สาเหตุที่ทำให้ถนนเสียหายตรงบริเวณท่อน้ำแม่ขาว ก็เกิดจากการขุดดินแต่พอถนนเสียหายให้ทางท้องถิ่นดำเนินการซ่อมแซม ตอนนี้กระผมก็อยากจะมีส่วนของการกำหนดมาตรฐานว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร ในช่วงก่อนถึงว่ามีรถสิบล้อเดินบนทางหลวงท้องถิ่น เกี่ยวกับข้อห้ามต่าง ๆ มีการดำเนินการได้อย่างไร ก็มีการแจ้งเจ้าของบ่อดินก็ต้องมีการกำหนดมาตรการมาอีกฉบับหนึ่ง เพราะถ้าไม่มีการดำเนินการซ่อมก็จะเดือดร้อนทางท่านนายกและทาง อบต. สาเหตุก็เกิดจากตรงนี้ เกี่ยวกับการบรรทุกหนักบรรทุกเกินจะมีมาตรการอย่างไรเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เกี่ยวกับปัญหาการใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกหนักในการประชุมของหมู่บ้าน ก็อยากจะให้ทางราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการแจ้งให้กับที่ประชุมหมู่บ้านทราบด้วย ว่ามีมาตรการจำกัดในส่วนของน้ำหนักอย่างไร มีการแจ้งในลักษณะไหน ตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดโทษ ไว้

ประธานสภาฯ

ส.อบต. หมู่ที่ ๔

- ในที่ประชุมมีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

- กระผมขออนุญาต กระผมในฐานะมีรถบรรทุก มีรายละเอียดอยู่ในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๓ เรื่องรถบรรทุกเดี่ยวผมเป็นรถ ๖ ล้อ ยาง ๑๐ เส้น จะสามารถบรรทุกได้ ๒๕ ตัน รวมทั้งรถทั้งของสามารถบรรทุกได้ ๙,๗๐๐ กิโลกรัม และห้ามบรรทุกเกิน ๒๕ ตัน แต่ถ้าหากรถกระผมเดินทางออกนอกเขตจังหวัดซึ่งผ่านแรกคือของอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ถ้าขึ้นทางหลวงและมีการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกถ้ามีเสียงกริ่งดังขึ้น ตรงนั้นถือว่าบรรทุกเกินต้องเสียค่าปรับ ๓๐,๐๐๐ บาท และคนขับติดคุก ซึ่งตรงนี้กระผมไม่มีปัญหา ส่วนอีกประเภทและรถพ่วง ๑๘ ล้อ ยาง ๑๒ เส้น พ่วงนี้ก็บรรทุกได้ ๒๕ ตันเหมือนกันสำหรับรถพ่วง และตัวลูก ๘ ล้อ ยาง ๑๒ เส้น ตัวลูกบรรทุกได้ ๑๗ ตัน รวมน้ำหนักตัวลูกอยู่ที่ ๒๕ ตัน ๕๐๐ ตัวแม่จะอยู่ที่ ๒๕ ตัน รวมน้ำหนักทั้งหมดจะสามารถบรรทุกได้ ๓๐ ตัน สำหรับการเดินทางกรุงเทพกลับบ้าน แต่ถ้ากระผมจะเดินทางจากบ้านไปกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่นก็ไม่ผ่านด่านแม่ใจ ถ้าหากบรรทุกเกินก็จะโดนจับ แต่กระผมเป็นห่วงที่สุดที่นายกกล่าวหรือ ที่มีการบรรทุกเกินคือ บรรทุกแม่โคโครขนาดใหญ่ไม่มีการเดินทางในตอนกลางวัน แต่จะมีการออกจากบ้านตอนเช้าเข้าบ้านตอนดึกเหมือนกับแม่ก้านัน และรถของเจ้าของที่มีการบรรทุกแม่โคโครขนาดใหญ่ประเภทนี้ถือว่าเข้าข่ายบรรทุกเกิน ส่วนก็เกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้ถนน

ทุกอย่างรวดเร็วตามที่ท่านนายกกล่าว เกี่ยวกับรถบรรทุกดินซึ่งอาจจะมีการบรรทุกเกินน้ำหนัก ซึ่งการบรรทุกทั้งรถและทั้งดินไม่เกิน ๑๒ ตัน แต่การบรรทุกในเขตพื้นที่เราคือการบรรทุกเกินแน่นอน แต่การบรรทุกหินหรือบรรทุกทรายตรงนี้ถือว่าน้ำหนักไม่เกิน หากมีการลากหินมาจากโรงโม่ลากทรายมาจากท่าทราย ก็จะมีการชั่งน้ำหนักทั้งหมด น้ำหนักก็จะไม่เกิน โดยเฉพาะรถลากดินตามลักษณะของบ่อดินในตรงนี้ควรจะหนักเพื่อให้ผู้บรรทุกดินรับทราบ แต่ต้องมีมาตรการในการชั่งน้ำหนักว่าสามารถตักดินได้กี่ตันสำหรับรถบรรทุกดิน ๑ คัน แต่การป้องกันถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะรถลากดินจะเดินบนทางหลวงท้องถิ่นทุกซอย สำหรับรถบรรทุกของกระผมจะมีการวิ่งบนทางหลวงเท่านั้น การเดินทางตามซอยถนนท้องถิ่นจะไม่มี ถ้าหากมีการลากข้าวหรือบรรทุกข้าวน้ำหนักไม่เกินแน่นอน ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว เท่านั้นที่จะทำการบรรทุกซึ่งน้ำหนักก็จะไม่เกิน จะบรรทุกเกินท่านนั้นต้องมีน้ำหนัก ๒๐ ไร่ถึงจะมีการบรรทุกเกิน และการเก็บเกี่ยว ๑๕ ไร่ขึ้นไป รถบรรทุกกระผมสามารถบรรทุกได้ กระผมก็แจ้งให้กับที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ในข้อ ๓.๘ ถ้าไม่มีก็ขอมติเห็นชอบ ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลากินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง ๑ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับคณะกรรมการแผนระดับตำบล ซึ่งคณะกรรมการโดยตำแหน่งคือกำนันตำบลปากอ้อม ที่ผ่านมามีคณะกรรมการของเราคือท่านเกษม สหมีน ซึ่งปัจจุบันทางท่านกำนันได้เกษียณอายุราชการ คือได้กำนันท่านใหม่คือท่านกำนันนิรันดร์ ทิพย์สุภา ก็คงจะมีการเปลี่ยนบุคคลในการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการแผนระดับตำบลปากอ้อม เรื่อง ๒ โครงการท่อลอดเหลี่ยม ตรงนี้ก็อยากจะสอบถามผ่านทางท่านประธานไปยังสมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ตอนนี้อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ก็เห็นทางผู้รับจ้างและทางกองช่างมีการแจ้งกระผมเบื้องต้นการดำเนินการตรงนี้จะมีการดำเนินการอย่างไร เพราะได้มีการวางแผนในส่วนของการดำเนินการ ตอนนี้อยู่ทาง อบต. ปากอ้อม ได้มีการส่งมอบพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้ว ตอนแรกทางผู้รับจ้างได้มีการขุดต่อเป็นทางเบี่ยง เพื่อพี่น้องชาวบ้านได้ใช้ในการสัญจรในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว แต่มีเกี่ยวกับพายุฝนในส่วนของดินไม่ได้มีการบดอัดทำให้น้ำไหลเชี่ยวจึงทำให้ท่อขาดเกิดความเสียหาย พอตีผู้ใหญ่กมล ชัยลังกาได้มีการแจ้งมา ก็จะมีการเก็บเกี่ยวข้าวอยากให้ทางผู้รับจ้างดำเนินการนำท่อเดิมใส่ ผู้รับจ้างก็ได้ดำเนินการแล้วก็ไม่ทราบว่าในเขตพื้นที่บริเวณที่มีการก่อสร้างติดปัญหาตรงไหน อีกส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่มีการก่อสร้างสามารถสัญจรทางอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะตอนนี้

ถือว่าเข้าช่วงฤดูฝน ในส่วนของที่จะให้ผู้รับจ้างหยุดดำเนินการจะทำให้ในการดำเนินงานไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ระยะเวลาในการดำเนินการยิ่งจะหมดตามกำหนดไว้เรื่อย ๆ ก็อยากจะสอบถามทางสมาชิก หมู่ที่ ๔ พื้นที่ที่ท่านได้ลงสำรวจพื้นที่เป็นอย่างไร เพราะเห็นว่ายังไม่ให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

ประธานสภาฯ
ส.อบต. หมู่ที่ ๔

- ก็ขอให้ทาง ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ได้ทำการอธิบาย
- ขออนุญาตท่านประธาน สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นาย จำรอง โนป็น ส.อบต.หมู่ที่ ๔ เกี่ยวกับท่อลอดเหลี่ยมของ หมู่ที่ ๔ ในการดำเนินการในการขุดโดยดำเนินการขุดเป็นลำเหมืองเล็ก ๆ แยกออกไป โดยใช้ท่อขนาดเล็กวางทอดไปตามลำเหมือง เป็นท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร วางตามลำเหมือง กระผมก็ได้มีการหารือและทำการชี้แจงกับทางผู้รับจ้างแล้วว่า เวลาทางชลประทานปล่อยน้ำมา เวลาฝนตกทำให้น้ำไหลหลาก ทางผู้รับจ้างก็บอกว่าไม่เป็นไร ก็ตอนที่มีการดำเนินการน้ำชลประทานยังไม่มี ในช่วงนั้นก็ยังไม่ตก และอีก ๒ วัน ทางชลประทานได้ทำการปล่อยน้ำมาและประกอบกับฝนตกด้วย ทำให้ท่อที่วางลำเหมืองขนาดเล็กที่ทำการขุดพัง และอีก ๒ วัน ผู้ใหญ่กมล ชัยลังกาจะทำการเก็บเกี่ยวข้าว ก็ได้มีการติดต่อไปยังผู้รับจ้างมาแก้ไข ตอนนี้ทางผู้รับจ้างได้มีการขุดดินที่มีการขุดขนาดเล็กไปถมถนน และทำเป็นทางเบียงให้เป็นเหมือนเดิม และใช้ท่อของผู้ใหญ่กมล ชัยลังกา แนะนำท่อขนาดเล็กออกและจะต้องมีการดำเนินการด่วน ที่นาตรงนั้นยังเหลือเจ้าของนาอีกหลายราย และทางออกมีทางเดียวยังไม่มีการเก็บเกี่ยวข้าว ต้องมีการขุดลอกและมีการกันให้มีการถมทางเบียงเพื่อทำเป็นถนนใหม่ และให้ทางผู้ใหญ่บ้านกมล ชัยลังกา นำท่อใหญ่ท่อใหญ่ไปวางตามเดิมถึงจะสามารถใช้สัญจรได้ หากนำท่อเล็กไปวางก็ถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงปริมาณของน้ำมีปริมาณที่มากกว่าช่วงก่อน แต่ต้องนำท่อใหญ่ไปวางแทน ตอนนี้ก็มีการหารือกับทางชาวนาหลาย ๆ คน ถ้ามีการดำเนินการแล้วก็สามารถสัญจรได้ แต่การดำเนินการของผู้รับจ้างใช้รถแม็คโครขนาดเล็กทำให้ยกท่อไม่ได้ ซึ่งต้องใช้รถแม็คโครใหญ่แต่ทางผู้รับจ้างไม่ยอมจ้างรถแม็คโครขนาดใหญ่ จึงไม่สามารถขุดท่อออกได้และไม่สามารถวางท่อขนาดใหญ่ได้ เรื่องก็เป็นแบบนี้ ถ้าผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก็ต้องนำท่อใหญ่ขนาดเดิมวางแทนท่อขนาดเล็ก ก็สามารถทำเป็นทางผ่านได้

ประธานสภาฯ
ส.อบต. หมู่ที่ ๔

- ขอเชิญท่านสถิตย์ เสียงแขก
- ขอเพิ่มเติมในส่วนของทางท่านจำรอง โนป็น โดยท่อเดิมปัจจุบันเป็นขนาดท่อ ๑.๕๐ เมตร มีการจัดวางให้ ๒ แถวที่ผ่านมา มีการจัดวางสองแถว และตอนนี้ได้มีการจัดทำทางเบียงเป็นท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร เพียงแถวเดียว ซึ่งถ้าน้ำไหลมาทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้น ตอนนี้ถามว่าจะมีการหยุดงานผู้รับจ้าง วันนั้นมีคนสอบถามว่าหากมีการให้ผู้รับจ้างยังไม่ต้องการดำเนินการ แล้วผมก็ได้ชี้แจงว่าถ้ามีการสั่งถือว่ามีการดำเนินการตามสัญญาจ้าง ในการแก้ไขปัญหาคือทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้ทางชาวนาได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเอามาให้ได้ กรณีการหารือกับทางอบต.จำลองว่าจะมีการยกท่อขนาดเมตร ๑.๕๐ เมตร ท่อเก่าที่ทำไว้และให้ทางผู้รับจ้างจ้างในส่วนของแม็คโครใหญ่เพื่อทำการขุดฝัง ตรงนี้ชาวนาหรือทาง ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ไม่ได้มีการปิดกั้น

และยกเลิกไม่ให้ทางผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ก็ให้ทางผู้รับจ้างได้ดำเนินการได้ตลอด แต่ขอให้มีทางเบี่ยงให้กับชาวบ้านเพื่อทำการเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นฤดูที่ต้องมีการเก็บเกี่ยว ซึ่งจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานทำท่อลอดเหลี่ยมตรงนี้ แต่ขอให้ทางผู้รับจ้างได้ทำทางเบี่ยงให้กับทางชานาหมู่ที่ ๔ และไม่ได้มีการตัดขวางสำหรับผู้รับจ้าง

นายก อบต.

- อยากจะสอบถามว่าทางสัญญาจะมีการสัญญาได้ทางเดียวหรือไม่หรือมีทางอื่น กระผมดูแล้วในส่วนของการทำทางเบี่ยงไม่มีการประมาณการ ในส่วนของค่าดำเนินการด้วยซ้ำไป ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นภาระของผู้รับจ้างในการยกท่อวางท่อ ในส่วนของการดำเนินการก็ไม่สามารถดำเนินการได้ รถแม็คโครเล็กก็สามารถดำเนินการได้อยู่แล้ว แต่เห็นทางผู้รับจ้างแจ้งมาบอกว่าทางสมาชิกไม่ยอมให้ดำเนินการ กระผมก็เลยต้องมีการสอบถามในที่ประชุม ในส่วนของผลผลิตไม่ทราบว่าจะเก็บเกี่ยวในอีกกี่วัน แล้วเวลาครึ่งเดือนหรือ ๑ อาทิตย์ จะไม่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการเลย ทำให้ผู้รับจ้างเสียเวลาในการดำเนินการก็อยากจะฝากทาง ผอ. กองช่าง ตรงนี้ด้วย

ผอ. กองช่าง

- อนุญาตตอบเรื่องนี้ในนาม ผอ. กองช่าง และผู้ควบคุมงาน ประเด็นที่มีการหารือกันคือการจัดทำทางเบี่ยง ซึ่งขออนุญาตตอบการทำทางเบี่ยงเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ถึงตรงนี้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างถึงแม้ไม่มีกำหนดในประมาณการ ค่า Factor F ในการทำทางเบี่ยง ต้องมีการดำเนินการแต่ในส่วนของการดำเนินการ เพียงแต่ต้องเป็นท่อที่สามารถรับน้ำไม่เพียงพอหรือไม่ ไม่ได้เป็นความผิดของใครทั้งนั้นแต่เผอิญได้มีการวางท่อเสร็จพายุและน้ำก็ไหลหลาก ดินฉนก็ได้มีการลงพื้นที่สำรวจทุกวันก็มีความเห็นใจของทั้งสองฝ่าย แต่ในวันนี้ก็ได้มีการประสานงานกับผู้รับจ้างและมีการสอบถามกับทางสมาชิกว่าชานาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวที่ราย ประเด็นของผู้ใหญ่กลม ชัยลังกาได้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็มีการสอบถามว่าเหลืออีก ๔-๕ ราย ใช้เวลาก็เกือบถึงปลายเดือน ตอนนี้ก็คือคำตอบของทางสมาชิกทั้ง ๒ ท่าน ได้มีการสอบถามก่อนเข้าประชุม หลังจากเสร็จประชุมจะมีการประสานกับผู้รับจ้าง เพื่อที่จะแจ้งเกี่ยวกับชานาที่ต้องมีการเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งมีอีกหลายราย ต้องใช้เวลาถึงสิ้นเดือนนี้ เพิ่งเสร็จงานการดำเนินการเสร็จทั้งหมดตามตารางของการดำเนินงานของผู้รับจ้างไม่ทัน ผู้รับจ้างสัญญาแค่ ๒ เดือน ซึ่งจะต้องมีการหารือกับทางผู้รับจ้างว่าต้องมีการขุดถนนทำทางเบี่ยงที่มีการถมออกและวางท่อเดิมทางผู้รับจ้างก็สามารถดำเนินการได้ ก็คงจะมีการประสานกับผู้รับจ้างไว้แบบนี้ มีการหารือกับทางสมาชิกก็จะมีมีการหารือกันอีกครั้ง ที่จะไปหารือกันหน้างานไปหาทางแก้ไขปัญหา ทำการประมวลผลทางผู้รับจ้าง และความต้องการของชานาเจ้าของพื้นที่ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหา มีข้อซักถามข้อหารือเพิ่มเติมหรือไม่ขอเชิญ

ส.อบต.หมู่ที่ ๔

- ก็ขอฝากทางท่าน ผอ. กองช่าง หากดำเนินการแล้วมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งสั่งให้หยุดดำเนินการ โทษ แจ้งกระผมได้ ซึ่งนายธนพลหรือนายไก่อ จะทำการสั่งหยุดกับผู้รับจ้าง กระผมได้มีการแจ้งแล้วว่าห้ามมีการสั่งดำเนินการ หากผู้รับจ้างจะมีการดำเนินการก็ให้มีการดำเนินการต่อไป เพราะเป็นผู้ทำสัญญาถือว่าสัญญาผูกมัดกันอยู่ ตอนนี้ก็ขอฝากแจ้งมายัง กระผมไม่ว่าจะเป็นทางชานารายใดรายหนึ่ง ก็ขอฝากแจ้งกระผมด้วย

ประธานสภาฯ

- ก็ขอฝากทาง ผอ. กองช่าง แจ้งด้วยต่อไปเป็นหัวข้อของทาง ส.อบต.หมู่ที่ ๔

- ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - จะเรียนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของถนนทุกครั้งที่ผ่านมา สำหรับบ้านหมู่ที่ ๒ ความกว้างของถนน ๓.๕๐ เมตร กระจกผมได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายครั้งแล้ว มีการหารือเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ถนน และอีกส่วนหนึ่งจะต้องมีการกำหนดถนน ของหมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร จะทำให้เป็นมาตรฐาน แต่ตอนนี้ถนนขนาด ๓.๕๐ เมตรก็มีอยู่ ตอนนี้ถือว่าไม่ได้มีความเดือดร้อน แต่ก็อยากจะหารือและอีกส่วนหนึ่งพอตินายช่างโยธา ได้มีการบอกการทำถนนต้องมีการอุทิต ได้มีการมอบพื้นที่แบบไหนแบบใด กระจกผมก็ได้มีการสอบถามไปแล้วครั้งหนึ่งก็เหมือนว่าจะมีการให้โอนโฉนดแยกพื้นที่โฉนด ให้เป็นของทาง อบต. ให้ได้ก่อนถึงจะมีการดำเนินการได้ แต่จะเรียนถามที่ผ่านมารณิของบ้านหมู่ที่ ๒ มีการดำเนินการเหมือนทางนายช่างโยธาแนะนำหรือไม่ หรือมีการทำในลักษณะของถนนว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ กระจกผมก็อยากได้ความกระจ่างแจ้งด้วยเผื่อว่าหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ ก็คงจะมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้นอยู่ เผื่อไว้ในกาปฏิบัติครั้งนี้ กระจกผมก็อยากจะเรียนถาม
- ประธานสภาฯ - ขออนุญาตตอบคำถามในส่วนของตรงนี้ เรื่องของหมู่ที่ ๒ ที่มีการอุทิตที่ดิน ได้มีการดำเนินการตามระเบียบของทาง อบต. ได้มีการกำหนด โดยมีการนำสำเนาโฉนดที่ดิน ทั้ง ๔ แปลง พร้อมกับลายเซ็น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสืออุทิตที่ดินเรียบร้อยตามขั้นตอนทั้งหมด และส่งให้กับทาง อบต. และทางกองช่างก็ดำเนินการจะส่งให้กับทางอำเภอและที่ดินจังหวัด เพื่อทำการอุทิตให้กับทาง อบต. ทางเจ้าของได้มีการยินยอม ได้ดำเนินการส่งให้กับทางกองช่างเรียบร้อยแล้ว ผอ.กองช่าง มีอะไรเพิ่มเติมขอเชิญ
- ผอ. กองช่าง - ขออนุญาตเพิ่มเติมอีก ๑ ครั้ง การที่ทางท่าน ส.อบต.สฤติย์ เสียงแขก ในขั้นตอนในการถกเถียงที่ดินไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วย ดินนี้ไม่ทราบเกี่ยวกับประเด็นที่มีการหารือกัน เกิดเรื่องอะไร แต่ในแผนของหมู่ที่ ๔ น่าจะมีการกำหนดความกว้างของถนนเป็น ๔ เมตร แต่ของหมู่ที่ ๒ เป็นการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐ คือ ไม่ได้มีการกำหนดแต่ความกว้าง คือเรามีความกว้าง ๓.๘๐ เมตร สามารถเขียนความกว้าง ๓.๕๐ เมตรลงไปได้เลย แต่ของหมู่ที่ ๔ น่าจะมีการกำหนดไว้ในแผนว่ามีความกว้าง ๔ เมตร ตอนที่มีการหารือที่ดินไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ก็ไม่ทราบว่ามีการหารือเกี่ยวกับเรื่องอะไร กรณีของหมู่ที่ ๒ ไม่ได้มีการกำหนดขนาดความกว้างของถนนไว้ ซึ่งตามสภาพจริงความกว้าง ๓.๘๐ เมตร มีการวัดแล้วคือความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ก็มีการกำหนดในแผนและแบบว่ามีความกว้าง ๓.๕๐ เมตร สอบถามว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสภาพการจราจรหรือไม่ เป็นของหมู่ที่ ๒ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพการจราจร เป็นสภาพถนนที่มีรั้วทั้งสองข้างทางซึ่งมีการก่อสร้างแนวตรงทั้งสองข้าง ปัญหาที่จะมีก็คือเสาไฟฟ้าชนิดหน้อย ซึ่งได้มีการเรียนท่านประธานสภาและว่าจะทำการย้ายเสาไฟฟ้า และต้นไม้ ๒ ต้นที่ แต่สภาพของหมู่ ๒ เป็นถนนที่มีการสัญจรโดยซอยทางหัวและมีซอยทางท้าย มีเสนอมานำให้เป็นถนนสายตรง สำหรับของหมู่ที่ ๔ ที่มีการถกเถียงมองจากสภาพแล้วว่าที่ดินกว้างไม่ถึง ๔ เมตร และติดทางการเกษตรต้องมีการเสริมไหล่ทาง นายช่างโยธาน่าจะมีการมองแบบนี้ แล้วต้องมีการอุทิตที่ดินตามที่ทางท่านประธานสภาได้กล่าวไว้ มีการจัดทำหนังสือมา หนังสือก็ได้อยู่ที่กองช่างแต่ว่าต้องมีการแฉหรืออุทิตที่ดินตรงนี้ก็ต้องไปดูพื้นที่อีกครั้ง จะทำอย่างไรให้ทาง ส.อบต. หายข้องใจ ดินนี้ก็จะต้องพื้นที่ไปดูหน้างาน

อีกครั้ง และ ดูอีกครั้งว่าจะต้องมีการกำหนดในลักษณะใด เกี่ยวกับความกว้างความยาวถนนมีการกำหนดอย่างไร และไหล่ทางต้องมีลักษณะอย่างไร กรณีการถกเถียงดิฉันไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรแต่ของหมู่ที่ ๒ ตามสภาพที่มีการออกแบบโครงการ ถนนสามารถดำเนินการได้ตามความกว้าง ๓.๕๐ เมตรไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการอุทกที่ดิน ขอ อธิบายเพียงเท่านี้

ส. อบตหมู่ที่ ๔

- ก็จะได้หายข้องใจ เพราะว่าทางสมาชิกของเรา ได้หลายหมู่บ้าน การก่อสร้างถนนสายการเกษตร ไม่ต้องทำการระบุมความกว้าง ๔ เมตร ก็ได้ ถนนบางซอยไม่ต้องระบุไว้ในแผน แต่กระผมไม่ทราบแล้วว่าถนนไม่มีกำหนดกว้าง ๔ เมตร แต่การอุทกถนนถ้ามีการอุทกที่ดินก็ต้องมีการโอนโอนด ฉะนั้นถ้า อบต. ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ จะมีคำถามเกิดขึ้น ก็ถือว่ายังค้างคาใจอยู่ถ้ามีการหารือในที่ประชุมนี้แล้ว อบต. หลายท่านก็จะสามารถจะทำแผนถูกต้องและสอดคล้องกับการทำงานทางกองช่าง ให้ทางฝ่ายบริหาร ตอนนี้อยู่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นการแก้ไขปัญหา เพื่อที่ให้ที่ประชุมสภาทราบด้วย การอุทกที่ดินก็เป็นการอุทกเหมือนกับหมู่ที่ ๒ ได้ทำการอุทกมาเกี่ยวกับการโอนให้เป็นที่ของทาง อบต. หรือไม่ ถนนหลายสายที่มีการดำเนินการก็ไม่มีใบอนุญาต ได้ดำเนินการกับทาง อบต. มาแล้วกว่า ๒๐ กว่าปีก็ยังไม่เคยเห็นที่มีการอุทกให้เป็นที่ของทาง อบต. ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าหายข้องใจ ซึ่งระเบียบเดิมไม่เคยมีเกี่ยวกับการอุทกหรือการโอนที่ดินหรือจะมีการดำเนินการตามระเบียบใหม่ทั้งหมด ก็จะได้ทำความเข้าใจกับทางพี่น้องชาวบ้าน ทั้ง ๗ หมู่บ้านหากจะดำเนินการ ในการจัดทำถนน ก็ไม่ควรระบุมความกว้างของถนนเป็น ๔ เมตรทั้งหมด กระผมก็คงมีเพียงเท่านี้

นายก อบต.

- ขออนุญาตท่านประธาน กรณีของ หมู่ที่ ๔ ทุกท่านก็คงจะจำได้ มีถนนในหมู่บ้าน ๑ ซอย ที่เกิดปัญหา จากทางปากซอยเข้าไป ๓ เมตรกว่า แต่ทางท่านสถิตย์ เสี่ยงแขกบอกว่า จะทำต่อไปอีก ๒ เมตรกว่า ถ้าจะมีการดำเนินการจะมีการถมดินหนาแน่นอยู่แล้ว ระยะ ๒ เมตรกว่า ที่มีการลงพื้นที่ก่อนทุกท่านคงจำได้ว่า ต้องมีการถมดินให้แน่นก่อน เพราะโดยเนื้อดินหากมีการถมใหม่จะทำให้ดินร่วนไม่มีความหนาแน่น ซึ่งโดยสภาพดีมีความแตกต่างกัน แต่กรณีของหมู่ที่ ๒ มีการอุทกที่ดินทั้งหมดมีการทำรั้วกันเขตแดนของชาวบ้าน ถนนได้ทำเป็นที่สาธารณะและไม่ใช่ที่ของ อบต. ด้วย การอุทกที่ดินคือประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ถือเป็นสาธารณะ เดี่ยวทุกท่านจะเข้าใจผิดว่าทำการโอนที่ดินให้กับทาง อบต. ปากอคำ ตอนนี้อยู่เป็นที่สาธารณประโยชน์ไม่ใช่ที่ของทาง อบต. โดยพี่น้องประชาชนใช้ร่วมกัน แต่อีกส่วนหนึ่งในการอุทกที่ดินสามารถทำได้หลายรูปแบบตามกฎหมายที่แท้จริงคือทำการแยกโฉนด ตรงนี้คือตามหลักกฎหมายที่แท้จริง แต่โดยสภาพโดยถนนหลายถนนตามสภาพการอุทกทางเจ้าของที่ได้มีการยินยอม และกรณีของหมู่ที่ ๔ มีปัญหา คือสภาพเป็นซอย แต่พอจะมีการสร้างเป็นถนนจริง ๆ เจ้าของที่ไม่ยอม ก็ตอนนี้ถือว่ามีปัญหาอยู่แล้ว ตรงนี้ถือว่ากระผมได้อยู่ในเหตุการณ์ ตอนนี้ถือว่ามันตัวนี้ตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ถ้าดำเนินการโดยที่เจ้าของไม่มีการยินยอม ถ้ามีการฟ้องคดีเกิดขึ้นเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นอีก ตรงนี้ของหมู่ที่ ๒ มีความชัดเจนอยู่แล้วซึ่งสามารถดำเนินการได้เพราะดินไม่มีการทรุดตัว ตามที่ทางท่านปลัดได้กล่าวไว้การทำถนนความจริงแล้วต้องเป็นดินเดิม หรือดิน

ลูกรัง หินคลุก ถึงจะเป็นพื้นคอนกรีต ในพื้นที่ของหมู่ที่ ๔ อาจจะได้เกิดกรณีทรุดตัว ถ้าจะทำคอนกรีตก็ถือว่าไม่ถูกต้องตามหลักการช่าง กระผมอยากจะฝากในส่วนของการทำแผนว่าโดยสภาพพื้นผิวถนน ควรจะมีการดำเนินการส่วนไหนก่อนและหลัง โดยเฉพาะถนนสายการเกษตรและที่ดินการเกษตร เพราะระดับเนื้อดินมีทั้งอ่อนและแข็งก็ถือว่าไม่เท่ากัน อย่างน้อยก็ต้องทำเป็นดินลูกรังเข้าก่อนหากมีการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเลยก็ถือว่าไม่ถูกต้องก็อยากจะฝากเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- ก็ถือว่ามีการแก้ไขปัญหาตามนั้น ในกรณีของหมู่ที่ ๔ ก็ขอฝากทางท่าน ผอ. กองช่าง ด้วยในการประชุมในวันนี้ก็ขอขอบคุณ คณะบริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ข้าราชการ การพิจารณาในวันนี้ ในนามประธานสภาฯก็ขอขอบคุณทุกท่าน

ประธานกล่าวปิดประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐. น.

(ลงชื่อ) จ่านง วรรณราช ผู้บันทึกประชุม
(นายจ่านง วรรณราช)
เลขานุการสภาฯ อบต.ป่าก่อดำ

รายงานการประชุมสภาประจำปี ๒๕๖๓
ได้มีการรับรองในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒

คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำแล้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เห็นว่า ถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) สานิต ศรีจุมปา ผู้รับรอง
(นายสานิต ศรีจุมปา)
ประธานสภา อบต.ป่าก่อดำ

(ลงชื่อ) สถิตย์ เสียงแขก ตรวจแล้วถูกต้อง
(นายสถิตย์ เสียงแขก)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) อรณรงค์ แสนใส ตรวจแล้วถูกต้อง
(นางอรณรงค์ แสนใส)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) เสาวนีย์ คำจ้อย ตรวจแล้วถูกต้อง
(นางสาวเสาวนีย์ คำจ้อย)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม